



### 13 ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#### 13.1 ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายของประเทศไทยและสปป.ลาว

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในธุรกิจอื่น (Holding Company) และเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ของประเทศไทยและบริษัทย่อยของบริษัทคือ SEAN (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 56 ของทุนชำระแล้ว) ซึ่งถือหุ้นใน NN2 ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนชำระแล้ว โดย NN2 เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจของสปป.ลาว บริษัท เดอะ ลีจิสท์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จึงได้จัดทำสรุปเปรียบเทียบโครงสร้างทางกฎหมาย กฎหมายบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของประเทศไทยและ สปป.ลาว รวมทั้งได้วิเคราะห์กฎหมายบริษัทของ สปป.ลาว เปรียบเทียบกับกรณีเฉพาะของ NN2 ซึ่งมีข้อกำหนดที่มีความแตกต่างไปจากที่กำหนดในกฎหมายวิสาหกิจของ สปป.ลาว ในส่วนที่สำคัญและอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงได้มีการหยิบยกประเด็นที่เป็นข้อสังเกตอันมีนัยสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และมาตรการที่ NN2 ได้นำมาปรับใช้ต่อประเด็นดังกล่าว (หากมี) โดยในการจัดทำสรุปเปรียบเทียบกฎหมายดังกล่าวนี้ ที่ปรึกษากฎหมายได้วิเคราะห์จากตัวบท กฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของ สปป.ลาว ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันจัดทำตารางเปรียบเทียบ โดยการวิเคราะห์กฎหมายนี้ไม่รวมถึงกฎหมายที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการตีความกฎหมายของศาลไทยหรือศาล สปป.ลาว ที่อาจมีขึ้นในอนาคต ดังนี้

กฎหมายของประเทศไทย ได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อบังคับว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล ของสำนักกระบวนข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม และประมวลจริยธรรมของผู้ประนีประนอม พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย พ.ศ. 2481 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมายดังกล่าว (หากมี) เป็นต้น

ในส่วนของกฎหมายของ สปป.ลาว ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง 2004 (พ.ศ. 2547) กฎหมายว่าด้วยศาลประชาชน 2009 (พ.ศ. 2552) กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ 2010 (พ.ศ. 2553) กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ 2005 (พ.ศ. 2548) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 2009 (พ.ศ. 2552) กฎหมายภาษี 2005 (พ.ศ. 2548) กฎหมายว่าด้วยไฟฟ้า 2008 (พ.ศ. 2551) กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศและวัตถุดิบค่า 2008 (พ.ศ. 2551) รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมายดังกล่าว (หากมี) เป็นต้น และรวมถึงข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทของ NN2

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ประเด็นความแตกต่างของกฎหมายของทั้งสองประเทศ และได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการขจัดความแตกต่างที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของ NN2 ไว้ในการวิเคราะห์ดังกล่าวด้วยแล้ว

อนึ่ง บริษัท เดอะ ลีจิสท์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่กลุ่มบริษัท ช. การช่าง ในการเข้าเจรจา และประสานงานเพื่อการทำสัญญาสัมปทานกับรัฐบาล สปป.ลาว ในโครงการไฟฟ้าน้ำจืด 2 น้ำบาก และไชยะบุรี การจัดตั้งบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด และบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด การทำสัญญาเช่าที่ดิน การทำสัญญาสินเชื่อ สัญญาหลักประกัน สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา(EPC Contract) และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการดังกล่าว

## หัวข้อที่ 1: โครงสร้างกฎหมาย

เรื่อง	ประเทศไทย	สปป.ลาว
1. ระบบกฎหมาย	โครงสร้างระบบกฎหมายของประเทศไทยเป็นระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law)	โครงสร้างระบบกฎหมายของ สปป.ลาว เป็นระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law)

โครงสร้างระบบกฎหมายของประเทศไทยและ สปป.ลาว ต่างก็เป็นระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) เช่นเดียวกัน โดยระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้น คือ ระบบกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับกฎหมายที่ได้มีการตราขึ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นและมีการนำคดีขึ้นสู่ศาล ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีความจากตัวบทกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสำคัญ โดยคำพิพากษาของศาลที่ได้ตัดสินไว้ในคดีก่อนๆ ไม่ถือว่าเป็นกฎหมาย แต่เป็นบรรทัดฐานและแบบอย่างในการตีความและปรับใช้กฎหมายเท่านั้น

เรื่อง	ประเทศไทย	สปป.ลาว
2. ระบบศาล	<p>ศาลไทยแต่ละศาลแยกกันทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระต่อกัน มีอำนาจเด็ดขาดเฉพาะของแต่ละศาล ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศาลยุติธรรม คือ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงมี 3 ชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา</li> <li>2. ศาลปกครอง คือ ศาลที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีในทางปกครอง ที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน ศาลปกครองมี 2 ชั้น คือ ศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุด</li> </ol>	<p>ระบบศาลของ สปป.ลาว ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศาลประชาชนเขต เป็นศาลชั้นต้น</li> <li>2. ศาลประชาชนแขวง และศาลประชาชนนคร จะเป็นศาลชั้นต้นสำหรับคดีที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลประชาชนเขต และเป็นศาลอุทธรณ์สำหรับคดีที่ศาลประชาชนเขตได้ตัดสินแล้ว และมีการอุทธรณ์โดยคู่ความ</li> <li>3. ศาลประชาชนภาค เป็นศาลพิพากษาชั้นอุทธรณ์ของคดีที่ตัดสินโดยศาลประชาชนแขวง ศาลประชาชนนคร</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. ศาลรัฐธรรมนูญ คือ ศาลที่มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่</li> <li>4. ศาลทหาร คือ ศาลที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่ทหารกองประจำการกระทำผิด ตามกฎหมายพระธรรมนูญศาลทหาร</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. ศาลประชาชนสูงสุด เป็นองค์กรพิพากษาสูงสุดของ สปป.ลาว</li> <li>5. ศาลทหาร ประกอบด้วย ศาลทหารชั้นสูง และศาลทหารภาค มีบทบาทในการพิจารณาคดีอาญาเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในขอบเขตการปฏิบัติงานทางการทหาร หรือที่ทำการฐานทัพ ที่ตั้งทางการทหาร เป็นต้น</li> </ol>

ภายใต้รัฐธรรมนูญของ สปป.ลาว กำหนดว่าพลเมืองลาวมีสิทธิในการฟ้องร้องคดีต่อศาลประชาชนเกี่ยวกับข้อขัดแย้งทางแพ่งและทางอาญา และยังสามารถกำหนดสิทธิการฟ้องร้องคดีดังกล่าวนี้ไว้ให้แก่คนต่างประเทศ หรือนุคคลสัญชาติอื่นที่อยู่ใน สปป.ลาว เช่นเดียวกันกับคนชาติลาวอีกด้วย คนต่างชาติ หรือนิติบุคคลต่างชาติ ที่มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นใน สปป.ลาว จึงมีสิทธิในการฟ้องร้องคดี หรือดำเนินคดีต่อศาลใน สปป.ลาว ได้เช่นเดียวกับคนชาติลาว

เรื่อง	ประเทศไทย	สปป.ลาว
3. การขัดกันของกฎหมาย/การยอมรับกฎหมายประเทศอื่น	ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขัดกันของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ ในประเด็นต่างๆ เช่น เรื่องสังหาริมทรัพย์ สัญญา เรื่องแบบแห่งนิติกรรม โดยการจัดการขัดกันของกฎหมายตามกฎหมายฉบับนี้ จะพิจารณาจากจุดเกาะเกี่ยวของประเด็นปัญหาเพื่อวิเคราะห์และตัดสินการใช้กฎหมาย	สปป.ลาว ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการขจัดปัญหาการขัดกันของกฎหมาย

ในปัจจุบัน สปป.ลาว ยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการขจัดปัญหาการขัดกันของกฎหมายดังเช่นประเทศไทย ดังนั้น หากมีกรณีที่เกิดข้อพิพาทใน สปป.ลาว แล้ว ศาลของ สปป.ลาว ที่มีเขตอำนาจในเรื่องดังกล่าวย่อมมีดุลพินิจปรับใช้กฎหมายภายในของ สปป.ลาว ต่อกรณีดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงประเด็นการขัดกันของกฎหมายแต่อย่างใด เพราะถือว่าเป็นอธิปไตยของ สปป.ลาว

เรื่อง	ประเทศไทย	สปป.ลาว
4. การบังคับตามคำพิพากษาของศาลประเทศอื่น	ประเทศไทยไม่มีกฎหมายหรือพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่กำหนดให้ศาลไทยต้องยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ แต่ในทางปฏิบัติ ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษายอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศที่เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษานำคำพิพากษาของศาลต่างประเทศดังกล่าวมาฟ้องต่อศาลไทยเป็นคดีขึ้นใหม่ขอให้บังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้น โดยศาลได้วางหลักไว้ว่า ศาลไทยจะยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า - คำพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้นต้องเป็นคำพิพากษาของศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วย	โดยหลักแล้ว ถือเป็นอธิปไตยของ ศาล สปป.ลาว ที่จะไม่ยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ แต่ก็มีข้อยกเว้น โดยจะต้องมีการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ในการขอให้ศาลของ สปป.ลาว รับรู้หรือยอมรับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศโดยต้องกระทำผ่านสถานทูต สถานกงสุล หรือองค์การตัวแทนของ สปป.ลาว ที่อยู่ในต่างประเทศ และคำพิพากษาของศาลต่างประเทศดังกล่าวจะต้องได้มีการแปลเป็นภาษาลาว และได้รับการยืนยันจากศาลประชาชนของ สปป.ลาว แล้ว ว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ - คำตัดสินเป็นคำตัดสินของศาลต่างประเทศที่เป็นประเทศภาคีของ



เรื่อง	ประเทศไทย	สปป.ลาว
	เขตอำนาจของศาลในประเทศนั้น และ - ต้องเป็นคำพิพากษาที่ได้วินิจฉัยถึงมูลคดีข้อพิพาทจนเสร็จเด็ดขาด กล่าวคือ ได้วินิจฉัยพยานหลักฐานในคดีและคดีเสร็จเด็ดขาดตามกฎหมายแล้ว	สนธิสัญญา ซึ่ง สปป.ลาว ได้ลงนามหรือได้เข้าร่วม - คดีที่เกิดขึ้นนั้น ไม่มีผลกระทบต่ออธิปไตย ไม่ขัดกับกฎหมายของ สปป.ลาว - คำตัดสินนั้น ไม่ขัดต่อกระบวนการพิจารณาคดี และไม่ขัดกับกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ประเทศไทย และ สปป.ลาว ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสัญญาที่เกี่ยวกับการยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ เช่น Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters 1971 (Hague Convention) แต่อย่างใด ดังนั้น ต้องถือว่า การยอมรับคำพิพากษาของศาลประเทศไทยและ สปป.ลาว มีแนวทางคล้ายกัน คือ จะต้องนำคำพิพากษาของศาลต่างประเทศมาฟ้องเป็นคดีใหม่ในประเทศไทย หรือ สปป.ลาว เพื่อให้ศาลภายในประเทศพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยศาลภายในประเทศจะพิจารณาคำพิพากษาดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขของคนที่ครั้งหนึ่งก่อนมีคำตัดสิน ซึ่งเงื่อนไขของศาลประชาชนที่จะยอมรับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศคือ คำตัดสินดังกล่าวต้องเป็นคำตัดสินของศาลต่างประเทศที่เป็นประเทศภาคีของสนธิสัญญา ซึ่ง สปป.ลาว ได้ลงนามหรือได้เข้าร่วม

ดังนั้น คำตัดสินของศาลต่างประเทศที่จะนำมาบังคับใน สปป.ลาว ได้จะต้องมีการเสนอให้ศาล สปป.ลาว พิจารณาคำตัดสินดังกล่าวก่อนเสมอ และถือเป็นดุลพินิจของศาลประชาชนของ สปป.ลาว ในการพิจารณาว่าจะยอมรับคำตัดสินของศาลต่างประเทศหรือไม่ก็ได้

เรื่อง	ประเทศไทย	สปป.ลาว
5. การระงับข้อพิพาททางเลือก (นอกศาล)	การระงับข้อพิพาททางเลือกนอกศาล ของประเทศไทยมี 2 ประเภท คือ การไกล่เกลี่ย และ อนุญาโตตุลาการ	การระงับข้อพิพาททางเลือกนอกศาล ของ สปป.ลาว มี 2 ประเภท คือ (1) การไกล่เกลี่ย คือ การแก้ไขข้อขัดแย้งโดยคู่กรณีเองด้วยการประนีประนอม เจรจา และปรึกษาหารือ ซึ่งมีผู้ไกล่เกลี่ยหนึ่งคน หรือมากกว่า เป็นคนกลาง และ (2) การตัดสิน การแก้ไขข้อขัดแย้งโดยการตกลงของ “คณะกรรมการตัดสิน” เกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ



เรื่อง	ประเทศไทย	สปป.ลาว
		หน่วยงานที่รับผิดชอบการระงับข้อพิพาทนอกศาลใน สปป.ลาว คือ “ศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ” หรือ “สำนักงานแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้แผนกยุติธรรมโดยศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจจะดูแลส่วนกลาง และสำนักงานแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจดูแลการแก้ไขข้อขัดแย้งส่วนภูมิภาค

การระงับข้อพิพาทนอกศาลของ สปป.ลาว ครอบคลุมเฉพาะข้อพิพาททางด้านเศรษฐกิจและการค้า กล่าวคือต้องเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชน์ระหว่างนิติบุคคล หรือระหว่างบุคคลที่เกิดจากการละเมิดสัญญา การดำเนินการผลิต หรือการดำเนินธุรกิจ โดยคู่กรณีได้ตกลงกันไว้ในสัญญาว่าจะให้แก้ไขข้อขัดแย้งโดยการระงับข้อพิพาทนอกศาล และข้อขัดแย้งดังกล่าวต้องไม่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลและต้องไม่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ความสงบของสังคม และสิ่งแวดล้อม

กฎหมาย สปป.ลาว กำหนดสิทธิของบุคคล นิติบุคคล ภายใต้กฎหมายของ สปป.ลาว และกฎหมายต่างประเทศ สามารถเลือกใช้การระงับข้อพิพาทนอกศาลได้ โดยกำหนดว่า นิติบุคคลหรือบุคคลต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือการลงทุนระหว่างประเทศอยู่ใน สปป.ลาว อาจเลือกใช้วิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งทางเศรษฐกิจโดยการระงับข้อพิพาทนอกศาลได้ ดังนั้น บริษัทไทย หรือนักลงทุนต่างชาติที่ประกอบกิจการใน สปป.ลาว จึงมีสิทธิใช้วิธีการระงับข้อพิพาททางด้านเศรษฐกิจตามกฎหมายนี้ได้หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุนและการค้า

การระงับข้อพิพาทนอกศาลภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว มี 2 ประเภท คือ การไกล่เกลี่ย และ การตัดสินโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งคณะกรรมการตัดสิน มีลักษณะคล้ายอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎหมายไทย กฎหมายของ สปป.ลาว กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตัดสินข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจไว้เช่นเดียวกับกฎหมายไทย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้คู่กรณีเลือกกรรมการตัดสินเป็นคนต่างประเทศที่อยู่ใน สปป.ลาว ได้ ดังนั้น หากนักลงทุนไทยจะใช้วิธีการระงับข้อขัดแย้งทางเศรษฐกิจภายใต้กฎหมายฉบับนี้ก็สามารถพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินข้อพิพาทของตนโดยเลือกบุคคลที่มีความชำนาญในประเด็นที่พิพาทได้ โดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินข้อขัดแย้งที่เป็นคนชาติอื่นๆ นอกจากสัญชาติลาวได้เช่นกัน

การบังคับตามคำตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน หรือคัดค้านคำตัดสินต้องดำเนินการร้องขอต่อศาล สปป.ลาว ทั้งนี้ คู่กรณีอาจคัดค้านคำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินโดยเสนอต่อศาลประชาชนโดยอาจอ้างเหตุตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินไม่สอดคล้องกับการตกลงของคู่กรณี และกฎหมาย หรือ การดำเนินการตัดสินไม่สอดคล้องกับกฎหมาย เป็นต้น

ภายใต้กฎหมายไทยนั้น คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจากต่างประเทศก็ย่อมบังคับได้ตามคำชี้ขาดนั้นหากได้มีการร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยเสียก่อน หากเป็นคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ได้กระทำขึ้นในต่างประเทศ ศาลที่มีเขตอำนาจจะมีคำพิพากษาบังคับตามคำชี้ขาดให้หากเป็นคำชี้ขาดที่อยู่ในบังคับของสนธิสัญญา หรืออนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งก็คือ อนุสัญญาเจนีวา (อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 1927) และอนุสัญญานิวออร์ก (อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ 1958) ส่วนคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการของต่างประเทศ จะได้รับการยอมรับภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว ก็ต่อเมื่อได้รับการรับรองจากศาลประชาชน โดยศาลประชาชนจะพิจารณารับรองคำตัดสินดังกล่าวได้หากมีเงื่อนไขครบถ้วน คือ (1) คู่กรณีต้องมีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ 1958 (อนุสัญญานิวออร์ก) (2) คำตัดสินไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ความสงบของสังคมและสิ่งแวดล้อม (3) คู่กรณีฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องชำระหนี้มีทรัพย์สิน หรือกิจการ หุ่น เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นอยู่ใน สปป.ลาว

## หัวข้อที่ 2: กฎหมายบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และในปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศไทย ซึ่งบริษัทย่อยในประเทศไทยของบริษัท คือ SEAN ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด (“NN2”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ (Law on Enterprises) ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2005 (“กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ”) สปป.ลาว เพียงแห่งเดียว ซึ่ง NN2 ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 บริษัทจึงจัดทำบทสรุปและเปรียบเทียบข้อกฎหมายของประเทศไทย กับ สปป.ลาว เฉพาะที่สำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อผู้ลงทุน ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ NN2 ดังนี้

บริษัทตามกฎหมายไทย ประกอบด้วย บริษัทจำกัดอยู่ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และบริษัทมหาชนจำกัดอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ส่วนบริษัทภายใต้กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ (Law on Enterprises) ของ สปป.ลาว ประกอบด้วย บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดผู้เดียว (Sole Enterprise) บริษัทมหาชน และบริษัทรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และอยู่ในระหว่างยื่นคำขออนุญาติ และยื่น Filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ NN2 เป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ ของ สปป.ลาว ดังนั้น จึงได้เปรียบเทียบบทบัญญัติของกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับกฎหมายบริษัทจำกัดของ สปป.ลาว เพื่อพิจารณาความแตกต่างของหลักเกณฑ์ที่กำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทย และการกำกับดูแลบริษัทจำกัดใน สปป.ลาว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน จากกฎหมายดังกล่าว ซึ่งจากการพิจารณาในเรื่องนี้ กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจของ สปป.ลาว กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น/นักลงทุนต่างชาติในสาระสำคัญไม่แตกต่างจากกฎหมายไทย ลงมีเพียงความแตกต่างที่เป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น



## กฎหมายที่ใช้บังคับ

บริษัทมหาชนจำกัดอยู่ภายใต้กฎหมายไทย คือ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”)

บริษัทจำกัดอยู่ภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว คือ กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำกับดูแลทั้งบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดใน สปป.ลาว

ในกรณีของ NN2 ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดอยู่ภายใต้กฎหมายวิสาหกิจของ สปป.ลาว นอกจากจะมีบทบัญญัติของกฎหมายวิสาหกิจแล้ว NN2 ยังต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทของ NN2 รวมตลอดถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งแม้ว่าตามบทบัญญัติทางกฎหมายของ สปป.ลาวจะไม่ได้บังคับให้ต้องมีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ของ NN2 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้มีมติรับเอากฎบัตรคณะกรรมการมาปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง สำหรับแนวทางการวิเคราะห์เปรียบเทียบ บทบัญญัติของบริษัทจำกัดตามกฎหมาย สปป.ลาว กับบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายไทย ในส่วนของข้อแตกต่าง และข้อต่อที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและแนวทางการแก้ไขข้อต่อต่างๆ นั้น อาจมีข้อพิจารณาที่ไม่อาจจะเปรียบเทียบได้โดยตรง เนื่องจากมีความแตกต่างกันในรูปแบบของนิติบุคคลที่มีพื้นฐานแนวคิดในการจัดตั้งบริษัทที่แตกต่างกัน

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดอยู่ภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดอยู่ภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
1. สภาพและการจัดตั้ง	บริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (“บมจ.”) จดทะเบียนภายใต้พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	NN2 เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ	-
	จัดตั้งขึ้นโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป ด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ	บริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 คน ยกเว้นในกรณีที่มีมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติให้บริษัทจำกัดมีจำนวนผู้ถือหุ้นเกิน 30 คน	-



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน	การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือบุคคลใดๆ จะกระทำได้เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว และได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ (1) การขออนุญาต และยื่น Filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ (2) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว ไม่อาจเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้ เว้นแต่ในกรณีเพิ่มทุนซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมและกรรมการไม่เข้าชื่อจองซื้อหุ้นหรือมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว อาจเสนอขายบุคคลภายนอกได้	กฎหมายของ สปป.ลาว ที่กำหนดให้บริษัท จำกัด อาจมีการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่บริษัทมีการเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นเดิมและกรรมการไม่เข้าชื่อจองซื้อหุ้นหรือมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จะสามารถเสนอขายหุ้นแก่บุคคลภายนอกได้โดยไม่มีระบบเกี่ยวกับการกลั่นกรองของหน่วยงานราชการ ซึ่งแตกต่างจากตามกฎหมายไทยนั้น อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ กรณีดังกล่าว ข้อบังคับของ NN2 จึงได้มีข้อกำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตนไว้ชัดเจนว่าหุ้นที่ออกใหม่ในขั้นแรก ให้เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นในขณะนั้นตามอัตราส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ตามที่กฎหมาย สปป.ลาว กำหนด อย่างไรก็ดี เนื่องจาก NN2 เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งกำหนดใน Concession Agreement ให้รัฐบาล สปป.ลาว ถือหุ้นใน NN2 ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จึงต้องถูกจำกัดตามสัมปทานดังกล่าวด้วย





เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
การจัดตั้งบริษัท	<p>(1) ผู้เริ่มจัดตั้ง บมจ. ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาอย่างน้อย 15 คน ร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ</p> <p>(2) เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้เริ่มจัดตั้ง บมจ. บุคคลใดๆ หรือประชาชนซึ่งต้องขออนุญาต และยื่น Filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ก่อน (3) ผู้เริ่มจัดตั้ง บมจ. เรียกประชุมจัดตั้ง บมจ. ภายใน 2 เดือน นับแต่มีการจองซื้อหุ้นครบ ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน และไม่เกิน 6 เดือน นับแต่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (ขอขยายระยะเวลาได้) (4) คณะกรรมการเรียกให้ผู้จองหุ้นชำระเงินค่าหุ้น</p> <p>(5) จดทะเบียนจัดตั้ง บมจ. ภายใน 3 เดือนนับแต่ประชุมจัดตั้ง บมจ.</p>	<p>(1) ผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย 2 คน ยื่นสัญญาจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนวิสาหกิจ (2) จัดให้มีการจองซื้อหุ้น (3) จัดประชุมตั้งบริษัท</p> <p>(4) กรรมการต้องเรียกให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทและผู้จองซื้อหุ้นชำระค่าหุ้น (5) กรรมการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วน</p>	-
	<p>มติของที่ประชุมจัดตั้ง บมจ. คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้จองหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ผู้จองหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ</p>	<p>มติของที่ประชุมจัดตั้งบริษัทจำกัดต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เริ่มก่อการและผู้จองหุ้นที่เข้าประชุม ซึ่งมีจำนวนหุ้นที่จองนับรวมกันได้มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จองทั้งหมด</p> <p>ผู้จองหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ</p>	<p>กฎหมาย สปป.ลาว และกฎหมายไทย กำหนดในเรื่องมติของที่ประชุมจัดตั้งบริษัท และการออกเสียงของผู้จองหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ไม่แตกต่างกัน</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	การชำระเงินค่าหุ้น ต้องชำระครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า	การชำระค่าหุ้น อย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าหุ้น	บริษัทจำกัดตามกฎหมาย สปป.ลาวกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินค่าหุ้นเพียงร้อยละ 70 ต่างจาก บมจ. ไทย จึงเป็นเงื่อนไขที่ผ่อนคลายเป็นเอื้อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นมากกว่า แต่เนื่องจากเป็นกรณีของหุ้นในบริษัทจำกัด และ บมจ. ซึ่งมีรูปแบบที่ต่างกัน จึงมีแนวคิดในการชำระเงินค่าหุ้นที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน NN2 ชำระค่าหุ้นครบร้อยละ 100 แล้ว
	ถ้าไม่ได้มีการจดทะเบียน บมจ. ภายใน 3 เดือน นับแต่ประชุมจัดตั้งบริษัท หรือนายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้ถือว่าไม่ได้มีการจัดตั้ง บมจ. ขึ้น คณะกรรมการต้องคืนเงินค่าหุ้นแก่ผู้จองหุ้น ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่พ้นกำหนดดังกล่าว มิเช่นนั้นกรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยไม่จำกัดจำนวนพร้อมชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว	ถ้าไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ กรรมการต้องคืนเงินค่าหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในกำหนด 3 เดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิสาหกิจปฏิเสธการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ ซึ่งกรรมการต้องรับผิดชอบผู้จองซื้อหุ้นหากไม่คืนเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ภายในกำหนดดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย	กฎหมายของ 2 ประเทศกำหนดการคืนเงินค่าหุ้นหากไม่มีการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจหรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่คล้ายกันแตกต่างกันเพียงข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาในการคืนเงินเท่านั้น NN2 ไม่ได้กำหนดให้มีมาตรการแก้ไขการกระทบสิทธิต่อผู้ถือหุ้นในประเด็นดังกล่าวนี้ แต่เนื่องจาก NN2 ได้จัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดแล้ว จึงไม่มีข้อพิจารณาในเรื่องนี้

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
<b>2. หุ้นและผู้ถือหุ้น</b>			
2.1 หุ้น	มี 2 ประเภท คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ในปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญเพียงประเภทเดียว สิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง	มี 2 ประเภท คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ในปัจจุบัน NN2 มีหุ้นสามัญเพียงประเภทเดียว สิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง	NN2 มีหุ้นสามัญเพียงประเภทเดียว และมี สิทธิออกเสียงเท่ากัน
หุ้นบุริมสิทธิ	ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิพิเศษตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ ซึ่งหากกำหนดลักษณะแห่งหุ้นบุริมสิทธิไว้แล้ว จะเปลี่ยนแปลงบุริมสิทธินั้นไม่ได้ เว้นแต่การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญตามข้อบังคับบริษัท	ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิพิเศษตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทจำกัด หมายเหตุ NN2 ไม่มีการออกหุ้นบุริมสิทธิ	กฎหมาย สปป.ลาว ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการของบริษัทนั้น ถือเป็นบทบัญญัติที่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายในเรื่องเดียวกันตามกฎหมายไทย เนื่องจากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิขาดสิทธิที่พึงมีในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับของ NN2 กำหนดให้มีหุ้นสามัญเพียงประเภทเดียว ดังนั้นจึงไม่มีประเด็นพิจารณาในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแต่อย่างใด ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงยังคงมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการ
มูลค่าหุ้น	ไม่มีการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำของหุ้น แต่ต้องมีมูลค่าเท่ากัน	มูลค่าหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 กีบ	เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายที่ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
ใบหุ้น	<p>ต้องจัดทำใบหุ้นมอบให้ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ</p> <p>เนื่องจาก บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้ใช้ระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นสามารถขอออกใบหุ้นกับนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท คือ TSD ได้</p>	<p>ใบหุ้นมี 2 ประเภท คือ ใบหุ้นระบุชื่อ และใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ โดยบริษัทต้องออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจำกัดได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ</p>	<p>กฎหมาย สปป.ลาว ที่กำหนดให้บริษัทต้องออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจำกัดได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ โดยไม่มีระบบไร้ใบหุ้น ไม่ถือว่าเป็นการกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด แต่จะเป็นการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้รับใบหุ้นได้เร็วกว่า บมจ.ไทย ในกรณีการออกใบหุ้นซึ่งถือว่าเป็นบทบัญญัติที่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายในเรื่องเดียวกันตามกฎหมายไทย</p>
การโอนหุ้น	<p>การโอนหุ้นมี 2 กรณี คือ การโอนหุ้นโดยเจตนาของผู้ถือหุ้นเอง และการโอนหุ้นโดยผลของกฎหมาย</p> <p>การโอนหุ้นโดยเจตนาของผู้ถือหุ้น ผู้โอนหุ้นจะต้องสลักหลังใบหุ้น และระบุชื่อผู้รับโอน ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับ โอน รวมถึงการแจ้งให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัททำการลงทะเบียนการโอนหุ้น</p>	<p>การโอนหุ้นจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ลงลายมือชื่อโดยผู้โอนและผู้รับโอน มีพยานฝ่ายผู้โอนและผู้รับโอน และจดทะเบียนการโอนหุ้น การโอนหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกจะต้องมีการเสนอการขายหุ้นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน</p>	<p>บทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนหุ้นของกฎหมาย สปป.ลาว ไม่แตกต่างจากกฎหมายไทย ทั้งนี้ ข้อบังคับของ NN2 กำหนดให้การโอนหุ้นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงลายมือชื่อโดยผู้โอนและผู้รับโอน และการโอนหุ้นจะต้องมีการเสนอการขายหุ้นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่รับซื้อ จึงจะทำการโอนขายให้แก่บุคคลภายนอกได้ โดยเงื่อนไขจะต้องไม่ดีกว่าที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นอื่น</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
			<p>การกำหนดเงื่อนไขการโอนหุ้นนี้ไว้เป็นข้อจำกัดสิทธิการโอนหุ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เนื่องจาก NN2 เป็นบริษัทจำกัด ประกอบกิจการตามที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งเงื่อนไข คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นจึงเป็นส่วนสำคัญในการประกอบกิจการ ซึ่งแตกต่างจาก บมจ. ที่มีหลักการให้ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้น</p>
	<p>การโอนหุ้นโดยผลของกฎหมาย เช่น ผู้ถือหุ้นตาย หรือล้มละลาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทแต่งตั้ง TSD เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ การดำเนินการโอนหุ้นจึงเป็นการดำเนินการผ่าน TSD โดยตรง</p>	<p>การโอนหุ้นโดยผลของกฎหมาย ได้แก่ การโอนหุ้นเนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ชำระค่าหุ้น การโอนหุ้นเนื่องจากการเสียชีวิต การล้มละลาย หรือกรณีผู้รับโอนหุ้นได้ครอบครองหุ้นโดยสุจริตเกินกว่า 2 ปี โดยปราศจากการเรียกร้องหรือคัดค้านใดๆ จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิการเป็นเจ้าของหุ้นนั้น</p>	<p>กฎหมายของ สปป.ลาว กำหนดเหตุแห่งการโอนหุ้นโดยผลของกฎหมายไว้โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่ากฎหมายไทย โดยกำหนดว่ากรณีผู้รับโอนหุ้นได้ครอบครองหุ้นโดยสุจริตเกินกว่า 2 ปี จะถือว่าได้รับโอนหุ้นนั้นมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ การครอบครองหุ้นดังกล่าวจะต้องเป็นการครอบครองหุ้นโดยการได้รับโอนหุ้นนั้นมาจึงไม่หมายความรวมถึงการได้ครอบครองหุ้นโดยเหตุอื่น เช่น การครอบครองโดยการรับจำนำหุ้น หรือการรับฝากหุ้น</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	กำหนดข้อจำกัดการ โอนหุ้น ไม่ได้ เว้นแต่ข้อจำกัดที่เป็นไปเพื่อสิทธิประโยชน์ของบริษัทหรือเพื่อเป็นการรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าว	ไม่มีบทบัญญัติเป็นการเฉพาะในเรื่องนี้ เว้นแต่เป็นข้อจำกัดในบางกรณีที่กำหนดให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจบางประเภทต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติลาวมากกว่าคนต่างด้าว เช่น ธุรกิจสถานีโทรทัศน์-วิทยุ ธุรกิจเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น	กฎหมาย สปป.ลาว กำหนดให้มีการจำกัดการโอนหุ้นไว้ได้ ซึ่งกรณีนี้อาจถือว่ากระทบสิทธิผู้ถือหุ้นเพราะบริษัทอาจตั้งข้อจำกัดการโอนหุ้นได้ ซึ่ง NN2 ได้ตั้งข้อกำหนดการโอนหุ้นไว้ในข้อบังคับตามที่กล่าวข้างต้น และเนื่องจาก NN2 เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งกำหนดใน Concession Agreement ให้รัฐบาล สปป.ลาว ถือหุ้นใน NN2 ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ดังนั้น โครงสร้างการถือหุ้นของ NN2 จึงต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของสัมปทานดังกล่าว
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	ต้องรักษาไว้ ณ สำนักงานจดทะเบียนของ บมจ. ในกรณีของบริษัท ได้แต่งตั้ง TSD เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์	ต้องเก็บรักษาไว้ในสำนักงานของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้	-
การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นและการตรวจสอบจำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติ	ต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปีต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม ในกรณีของบริษัท ได้แต่งตั้ง TSD เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ซึ่งจะจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และรายละเอียดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ฯลฯ ให้แก่ บมจ.	ต้องส่งสำเนาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง หรืออย่างน้อยปีละครั้ง ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิสาหกิจ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 25 ธันวาคมของแต่ละปี	-

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
<p>2.2 ผู้ถือหุ้น</p> <p>สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น</p>	<p>โปรดพิจารณาส่วนที่ 2 ข้อ 9.12 การกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีสิทธิตามที่กำหนดในพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด เพิ่มเติม เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สิทธิในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้กรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น</li> <li>2. สิทธิในการถอดถอนกรรมการ - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งกรรมการก่อนถึงกำหนดพ้นจากวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับ</li> </ol>	<p>ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะทำนองเดียวกันกับของ บมจ.ไทย (โปรดพิจารณาข้อ 5.2) ผู้ถือหุ้นอาจขอให้ศาลปรับกรรมการ หรือสั่งให้หยุดกระทำการ (โปรดพิจารณาข้อ 4.5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีที่ว่างลงได้ หากคณะกรรมการไม่เรียกประชุม (โปรดพิจารณาข้อ 8.4) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการตรวจสอบ หรือทำสำเนาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนวิสาหกิจของบริษัทจำกัด (เช่น งบการเงิน ทะเบียนวิสาหกิจ เป็นต้น) ได้ทุกเวลาในระหว่างเวลาทำการ โดยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบนั้นบริษัทอาจจะกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ เว้นแต่เอกสารเกี่ยวกับความลับทางการค้า และยุทธศาสตร์การแข่งขัน ค่าทำสำเนาให้เก็บตามราคาต้นทุนที่ได้ใช้จ่ายในการทำสำเนาเท่านั้น ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิเรียกร้องให้กรรมการของบริษัทจำกัด ลงลายมือชื่อรับรองความ</p>	<p>กฎหมาย สปป.ลาว กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในลักษณะคล้ายกันกับกฎหมายไทย เช่น การร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น</p> <p>แม้กฎหมาย สปป.ลาว กำหนดให้บริษัทสามารถกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอตรวจสอบเอกสารได้ แต่ข้อบังคับของ NN2 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นอาจตรวจสอบเอกสารบริษัทได้ทุกช่วงเวลาทำการ โดยมีได้กำหนดเงื่อนไขพิเศษแต่อย่างใด</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	ถูกต้องของสำเนาเอกสารที่บริษัทจำกัดทำสำเนาให้	
	3. สิทธิในการฟ้องร้องกรรมการ (Derivative Suit) - ในกรณีที่กรรมการกระทำ หรือละเว้นการกระทำ เป็นเหตุให้บริษัทเสียหาย ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทดำเนินการเรียกร้อง หากบริษัทไม่ดำเนินการ ผู้ถือหุ้นนั้นจะนำคดีขึ้นฟ้องร้องค่าสินไหมทดแทนแทนบริษัทได้ หรือให้กรรมการคนนั้นออกจากตำแหน่งก็ได้ หรือในกรณีการกระทำหรือละเว้นการกระทำที่อาจเป็นเหตุให้บริษัทเสียหาย ผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจขอให้ศาลสั่งระงับการกระทำดังกล่าวได้	ในกรณีที่กรรมการกระทำการนอกขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือขัดกับข้อบังคับบริษัท หรือทำการนอกเหนืออำนาจที่ได้รับหรือไม่ทำการตามที่ได้รับมอบหมาย กฎหมายของ สปป.ลาว กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งคนหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 4 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท อาจทำหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททำการปรับกรรมการหรือให้กรรมการหยุดกระทำการนั้นได้ หากบริษัทไม่ดำเนินการ ผู้ถือหุ้นอาจฟ้องศาลให้เรียกค่าเสียหายจากกรรมการนั้น หรือให้กรรมการนั้นหยุดกระทำการในนามของบริษัทได้	หลักการเรื่องสิทธิในการฟ้องร้องกรรมการของกฎหมายไทยและ สปป.ลาว เป็นไปในการทำงานเดียวกัน แต่แตกต่างกันในกรณีของจำนวนของผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิ ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายของ สปป.ลาว ให้สิทธิดีกว่ากฎหมายไทย เนื่องจากกำหนดจำนวนอัตราส่วนจำนวนหุ้นต่ำกว่ากฎหมายไทย
	4. สิทธิในการเสนอวาระการประชุม บริษัท กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม ก่อนการนัดประชุม	- ไม่มี -	กฎหมาย สปป.ลาว ไม่ได้กำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าเป็นการกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ





เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
			NN2 ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก NN2 มีผู้ถือหุ้นเพียง 2 ราย และบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
	5. สิทธิในการร้องขอต่อศาลในการเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น - ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมซึ่งได้มีการนัดประชุม หรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อบังคับบริษัท หรือพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งต้องร้องขอภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติ	กฎหมาย สปป.ลาว กำหนดว่าผู้ถือหุ้นและกรรมการมีสิทธิร้องขอต่อศาลเพื่อพิจารณาเพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการร้องขอต้องดำเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมได้มีมติ	กฎหมาย สปป.ลาว กำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีบทบัญญัติที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นมากกว่ากฎหมายไทย เพราะไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิ และให้ระยะเวลาในการร้องขอมากกว่า
	6. สิทธิในการขอให้มีการตรวจสอบกิจการ - ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำคำขอให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการ และฐานะการเงินของ บมจ. หรือการดำเนินการของ	กฎหมาย สปป.ลาว ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้มีการตรวจสอบบริษัท กฎหมาย สปป.ลาว กำหนดเพียงสิทธิผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบเอกสารของบริษัท	แม้กฎหมาย สปป.ลาว ไม่ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้มีการตรวจสอบบริษัทดังเช่นในกฎหมายไทย ซึ่งกรณีนี้ถือว่ากระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นก็ตาม แต่เนื่องจาก SEAN (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท)เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน NN2 และมีการควบคุมบริษัทผ่านทางคณะกรรมการเสียงข้างมากอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขในประเด็นนี้

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	คณะกรรมการ เมื่อบริษัทได้รับรายงาน จะสรุปรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน		
การให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม	-ไม่มี- โปรดพิจารณาส่วนที่ 2 ข้อ 9.12 การกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	-ไม่มี-	กฎหมาย สปป.ลาว และกฎหมายไทยบัญญัติคล้ายกันในเรื่องประเภทของหุ้นในบริษัทคือ มีหุ้น 2 ประเภท คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ โดยไม่ได้กำหนดรายละเอียดว่าหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิอย่างไรบ้าง (เว้นแต่กรณีกฎหมาย สปป.ลาว กำหนดว่าหุ้นบุริมสิทธิจะไม่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริษัท) เพราะเป็นเรื่องที่บริษัทจะกำหนดบุริมสิทธิกันเองว่าให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิอย่างไร กฎหมายมุ่งเน้นเพียงว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นประเภทหรือกลุ่มเดียวกันจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันเท่านั้น ซึ่ง NN2 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน โดยในปัจจุบัน NN2 มีเฉพาะผู้ถือหุ้นสามัญเท่านั้น
การจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ	มีข้อจำกัดที่เป็นไปเพื่อสิทธิประโยชน์ของบริษัท หรือเพื่อเป็นการรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับผู้ถือหุ้นต่างประเทศตาม	ไม่มีบทบัญญัติเป็นการเฉพาะในเรื่องนี้ เว้นแต่เป็นข้อจำกัดในบางกรณีที่กำหนดให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจบางประเภทต้องมีผู้ถือหุ้น	กฎหมาย สปป.ลาว มีบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติคล้ายกับกฎหมายไทย อย่างไรก็ตาม NN2 เป็นบริษัทที่



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	กฎหมาย	สัญชาติลาวมากกว่าคนต่างด้าว เช่น ธุรกิจสถานีโทรทัศน์-วิทยุ ธุรกิจเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากกระทรวงแผนการและการลงทุน และได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งกำหนดใน Concession Agreement ให้รัฐบาล สปป.ลาว ถือหุ้นใน NN2 ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และชาวต่างชาติ(ซึ่งปัจจุบันคือ SEAN) สามารถถือหุ้นส่วนที่เหลือได้ ดังนั้นโครงสร้างการถือหุ้นของ NN2 จึงถูกจำกัดอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว
<b>3. วิธีบริหารจัดการบริษัท</b>			
3.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการตรวจสอบภายใน	พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และ พรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและดำเนินการของ บมจ. ซึ่งภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายนี้ประกอบด้วยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการตรวจสอบภายใน บมจ. ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ เป็นกฎหมายหลักที่เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งวิสาหกิจประเภทต่างๆ ใน สปป.ลาว ซึ่งมีบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการตรวจสอบภายในของบริษัทที่จดทะเบียนขึ้นตามกฎหมายของ สปป.ลาว	กฎหมาย สปป.ลาว มีมาตรการเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหลักการต่างๆ ได้กำหนดแทรกอยู่ในบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นการเฉพาะแต่อย่างใด  แม้จะยังไม่มียกเว้นของกฎหมายเฉพาะเรื่อง แต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีการพัฒนาให้มีความชัดเจนมากขึ้นในอนาคต โดยข้อบังคับของ NN2 ก็ได้กำหนดหลักการต่างๆ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการตรวจสอบภายใน

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
			<p>ของบริษัทในด้านต่างๆ เช่น การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท NN2 ยังได้มีการปฏิบัติตามแบบอย่างของ บมจ.ไทย ซึ่งจดทะเบียนใน SET เพื่อให้บริษัทมีธรรมาภิบาลที่ดีด้วย</p>
	<p>หลักการดังกล่าวข้างต้นครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความโปร่งใสและการเผยแพร่ข้อมูล เช่น สิทธิในการเรียกประชุม สิทธิที่จะตรวจสอบรายงานการประชุมกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือกฎหมาย</li> <li>- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เช่น สิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะฟ้องกรรมการบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่ฟ้องกรรมการที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท เป็นต้น</li> <li>- สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>- สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูล</li> </ul>	<p>บทบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการตรวจสอบภายในของบริษัทจำกัด ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอความคิดเห็นต่อกรรมการดำเนินงานของบริษัท ได้รับการปกป้องผลประโยชน์ ได้รับข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบเอกสารของบริษัท</li> <li>- ความโปร่งใสและการเผยแพร่ข้อมูล</li> <li>- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ</li> <li>- สิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะซื้อหุ้นก่อนบุคคลภายนอกถ้ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ต้องการจะโอนหรือขายหุ้น</li> <li>- การกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้วัตถุประสงค์ของ</li> </ul>	

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	<p>เกี่ยวกับบริษัท สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บทบัญญัติที่กำหนดหน้าที่กรรมการบริษัทให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความระมัดระวัง เป็นต้น</li> </ul>	<p>บริษัทที่กำหนดในข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งบริษัท เป็นต้น</p>	
	<p>นอกจากนี้ บริษัทซึ่งจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้นำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECD มาเป็นแนวทาง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวในกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติตาม ซึ่งบริษัทได้นำกรอบธรรมาภิบาลที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมากำหนดเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)</li> <li>- ความสำนึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ (Responsibility)</li> <li>- การเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)</li> </ul>	<p>ในส่วนของบริษัทจำกัดไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นการเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบัน สปป.ลาว อยู่ในระหว่างการพัฒนาเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้</p> <p>โปรดพิจารณาส่วนที่ 2 ข้อ 9.14.1 การควบคุมด้านการบริหารของบริษัทที่เข้าไปลงทุน</p>	<p>ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สปป.ลาว ยังไม่มีกฎหมายหลักที่ระบุหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นการเฉพาะ มีเพียงหลักการที่ปรากฏในมาตราต่างๆ ของกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ เช่นเดียวกับกฎหมายบริษัทของไทย</p> <p>อย่างไรก็ตาม แม้ว่า NN2 จะเป็นบริษัทจำกัดจัดตั้งภายใต้กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจของ สปป.ลาว และยังไม่มียกเว้นใดๆ บังคับในเรื่องนี้ แต่บริษัทมีการกำหนดกลไกและนำแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมาปรับใช้แก่ NN2 เพื่อให้มีธรรมาภิบาลที่ดี ในมาตรฐานเดียวกัน</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparent)</li> <li>- การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Internal Audit)</li> <li>- การวางกรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of Conduct and Code of Ethics)</li> </ul> โปรดพิจารณาส่วนที่ 2 ข้อ 9.12 การกำกับดูแลกิจการ		
3.2 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)	กรรมการของ บมจ. ถูกห้ามมิให้ประกอบกิจการค้าขายใดๆ อันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับการค้าขายของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น โดยมิได้รับความยินยอมของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังถูกห้ามมิให้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง	กรรมการบริษัทจำกัดถูกห้ามมิให้ดำเนินธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันกับบริษัทในลักษณะดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธุรกิจประเภทเดียวกันหรือคล้ายกันกับบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>2. เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนทั่วไปในห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือคล้ายกันกับบริษัท เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>3. ดำเนินธุรกิจกับบริษัทของตน ไม่ว่าจะทำ</li> </ol>	กฎหมาย สปป.ลาว กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทไว้ คล้ายคลึงกับกฎหมายไทย และมีการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นในระดับใกล้เคียงกับกฎหมายไทย

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	<p>กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้</p> <p>กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p> <p>โปรดพิจารณาส่วนที่ 2 ข้อ 9.12 นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น</p> <p>4. กู้ยืมเงินจากบริษัทด้วยตนเอง หรือโดยสมาชิกในครอบครัว หรือญาติพี่น้องใกล้ชิด เว้นแต่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อห้ามนี้ให้นำไปใช้กับพนักงานและลูกจ้างของบริษัทด้วย</p>	
<p><b>4. กรรมการบริษัท (โปรดพิจารณาส่วนที่ 2 ข้อ 9 การจัดการ)</b></p>			
<p>4.1 องค์ประกอบ</p>	<p>จะต้องมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน และจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย</p> <p>คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีคณะกรรมการ</p>	<p>บริษัทจำกัดที่มีทรัพย์สินเกินกว่า 5 หมื่นล้านบาท ต้องมีคณะกรรมการ</p> <p>กรรมการจะมีจำนวนกี่คนก็ได้</p>	<p>กฎหมายสปป.ลาว ไม่ได้กำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทนี้ อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจำนวนกรรมการไม่สอดคล้องกับขนาดของบริษัท ต่างจากกฎหมายไทยที่กำหนดจำนวนกรรมการขั้นต่ำของแต่ละบริษัทไว้</p> <p>อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับของ NN2 กำหนดให้บริษัทต้องมีคณะกรรมการไม่เกิน 15 คน ซึ่ง</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	ชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดโปรดพิจารณาส่วนที่ 2 ข้อ 9.1 ถึง ข้อ 9.1.5 โครงสร้างองค์กรของบริษัท		ณ ปัจจุบัน NN2 มีกรรมการทั้งสิ้น 13 คน ดังนั้น จำนวนกรรมการของ NN2 จึงต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเท่านั้น
4.2 คุณสมบัติกรรมการบริษัท	<p>คุณสมบัติภายใต้ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด คือ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ต้องไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้ทำโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการฐานทุจริตต่อหน้าที่</p> <p>กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และบริษัทไม่อาจกำหนดข้อจำกัดที่มีลักษณะกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการได้</p> <p>โปรดพิจารณาส่วนที่ 2 ข้อ 9.7 การสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัท</p>	กรรมการต้องไม่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งยังไม่พ้นกำหนดห้ามดำเนินธุรกิจ และไม่เคยได้รับโทษฐานฉ้อโกงหรือขี้โกงทรัพย์สิน	กฎหมาย สปป.ลาว ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการไว้ครอบคลุมครบถ้วน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเทียบเท่า บมจ. ที่จดทะเบียนของไทย อย่างไรก็ตามก็ดี คุณสมบัติกรรมการรวมทั้งผู้บริหารได้ถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ บมจ. ซึ่งจดทะเบียนใน SET
คุณสมบัติกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	โปรดพิจารณาส่วนที่ 2 ข้อ 9.7.2 และข้อ 9.7.3	กฎหมายไม่มีข้อกำหนดให้ต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	NN2 ไม่ได้กำหนดให้ต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แต่ในกฎบัตรคณะกรรมการได้กำหนดองค์ประกอบ



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
			ของคณะกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการไว้ว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติคณะกรรมการบริหาร	เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในหน้าที่งานที่ได้รับการแต่งตั้งโปรดพิจารณาส่วนที่ 2 ข้อ 9.1.4	เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในหน้าที่งานที่ได้รับการแต่งตั้ง	-
4.3 การเลือกตั้งกรรมการ	การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ โดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น คณะกรรมการชุดแรกได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมจัดตั้งบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่าง ในการประชุมคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่คนแทน	กรรมการชุดแรกได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมจัดตั้งบริษัท ส่วนกรรมการชุดต่อไปที่เข้าแทนกรรมการที่ออกตามวาระมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากมีตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่างนั้น	-

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	<p>กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง</li> <li>2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น</li> <li>3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้</li> <li>4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะ</li> </ol>	<p>กรรมการชุดต่อไปมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการอาจเป็นการลงคะแนนแบบสะสม หรือการลงคะแนนแบบปกติ</p>	<p>ข้อบังคับของ NN2 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นรายนั้นมีสิทธิ หากกรรมการลาออก เสียชีวิต หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ถือหุ้นที่เลือกกรรมการดังกล่าวจะเลือกกรรมการคนใหม่มาทำหน้าที่แทน และกรรมการอาจถูกถอดถอนได้โดยผู้ถือหุ้นที่ได้เลือกกรรมการนั้นและผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะเป็นผู้เลือกกรรมการใหม่มาแทนที่</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	<p>พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น</p>		
	<p>บริษัทต้องจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงกรรมการต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกำหนด 10 วันทำการนับแต่วันเปลี่ยนแปลง และจะมีผลต่อบุคคลภายนอกก็ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว</p>	-
4.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ/การพ้นสภาพของกรรมการ	<p>กรณีทั่วไป ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง จะเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดพร้อมกันในคราวเดียว โดยให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งไปก่อน แต่หาก บมจ. มีข้อบังคับบริษัทกำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้เฉพาะแล้ว ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุด โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ให้จับสลากส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้</p>	<p>กรรมการมีวาระ 2 ปี และสามารถเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้</p> <p>กรรมการที่ได้รับ การ แต่ง ตั้ง โดย คณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลงจะมีวาระเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าแทน</p>	-

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	<p>นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นสภาพการเป็นกรรมการโดยการลาออก ตาย ขาดคุณสมบัติ หรือถูกถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p> <p>นอกจากนี้กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากคำสั่งศาลกรณีกรรมการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นเหตุให้บริษัทเสียหาย ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมจากกรรมการนั้นได้ และขอให้ศาลสั่งให้กรรมการออกจากตำแหน่งได้ด้วย</p>	<p>กรรมการอาจถูกถอดถอนโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ ที่กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท ในการร้องขอให้ศาลแต่งตั้งหรือปลดตำแหน่งกรรมการได้ เว้นแต่กรณีที่มีการละเมิดขั้นตอนการเลือกตั้งตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท</p> <p>กรรมการอาจพ้นตำแหน่งตามวาระ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คำสั่งศาล ตาย ล้มละลาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ ไม่มีความสามารถตามกฎหมาย</p>	<p>กฎหมาย สปป.ลาว ไม่ได้กำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้น ร้องขอให้ศาลแต่งตั้งหรือปลดกรรมการได้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ามีการละเมิดขั้นตอนการเลือกตั้งกรรมการ ต่างจากกฎหมายไทยที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นขอให้ศาลสั่งให้กรรมการออกจากตำแหน่งได้ หากมีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด</p>
4.5 สิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท	อำนาจหน้าที่กรรมการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต้องอยู่ภายในขอบเขตอำนาจและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น	สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว อยู่ภายใต้ขอบอำนาจและวัตถุประสงค์บริษัท เช่นเดียวกับกฎหมายไทย
	อำนาจหน้าที่กรรมการแบ่งเป็นอำนาจทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการบริษัท และหน้าที่เฉพาะของกรรมการ อำนาจทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท เช่น การเรียกให้ผู้ถือหุ้น	การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการมีสองลักษณะ คือ การปฏิบัติหน้าที่ในนามตัวแทนของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ - การปฏิบัติหน้าที่ในนามตัวแทนของ	-



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	<p>ชำระเงินค่าหุ้น การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เป็นต้น</p> <p>หน้าที่เฉพาะของกรรมการเช่น หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทำการภายในขอบอำนาจ</p>	<p>บริษัท คือการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นหน้าที่กรรมการตามปกติทั่วไป การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว กรรมการบริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ (ได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนและกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา) รวมถึงตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะเรื่อง เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ เป็นต้น</p> <p>- การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะของกรรมการตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งเป็นหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการของบริษัท เช่น บริหารกิจการเรียกและเก็บค่าหุ้น บริหารจัดการทุนของบริษัท จัดวางระบบบัญชีของบริษัท ส่งงบการเงินให้ผู้ถือหุ้น เป็นต้น</p>	



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	<p>ห้ามกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และกิจการอันเป็นการแข่งขันกับบริษัท และห้ามกรรมการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บมจ. ที่ตนเป็นกรรมการอยู่ กรรมการมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของกรรมการในบริษัท ต้องห้ามซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท และห้ามกู้เงินจากบริษัทด้วย</p>	<p>ห้ามกรรมการ รวมถึงสมาชิกในครอบครัว หรือญาติสนิทของกรรมการ กู้ยืมเงินจากบริษัท เว้นแต่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท</p>	<p>ข้อบังคับของ NN2 ไม่ได้ยกเว้นข้อนี้</p>
	<p>กรรมการไม่ต้องรับผิดชอบต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทในการใดที่ได้ทำไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการได้กระทำไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระวังรักษาผลประโยชน์บริษัท แต่หากกรรมการกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดที่ขัดกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นเหตุให้</p>	<p>กรรมการมีความรับผิดเป็นการส่วนตัวหากได้กระทำการนอกวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์หน้าที่นอกเหนือที่ได้รับมอบอำนาจ หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่กรรมการจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดดังกล่าว หรือได้คัดค้านการกระทำนั้นในที่ประชุมแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะมีความรับผิดในการกระทำดังกล่าว (กระทำการนอกขอบ</p>	<p>กฎหมายไทยและกฎหมาย สปป. ลาว ในส่วนความรับผิดของกรรมการในกรณีนี้มีความคล้ายกัน กล่าวคือ หากกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว โดยทั้งนี้ ในกรณีของ NN2 คณะกรรมการของ NN2 ได้รับเอากฎบัตรคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้</p>



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	<p>บริษัทเสียหายอาจมีความรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวได้</p> <p>โปรดพิจารณาส่วนที่ 2 ข้อ 9.1.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท</p>	<p>วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ปฏิบัติหน้าที่ นอกเหนือจากที่ได้รับมอบอำนาจ หรือไม่ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย) ของกรรมการต่อบุคคลที่สามได้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับเอาการกระทำดังกล่าวของกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการกระทำการนอกขอบอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมิได้เป็นการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทจะมีความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ส่วนความรับผิดชอบภายในระหว่างบริษัทและกรรมการ จะเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ</p> <p>บริษัทอาจกำหนดมาตรการใดๆ ต่อกรรมการที่ละเมิดหน้าที่ของตนไว้ในข้อบังคับบริษัทก็ได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 4 ของหุ้นที่ชำระแล้ว อาจมีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัทดำเนินการปรับเงินแก่กรรมการที่ละเมิดหน้าที่ หรือให้กรรมการหยุดกระทำการ หากบริษัทไม่ดำเนินการ ผู้</p>	<p>NN2 มีธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งรวมถึงการที่คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท และภายใต้กฎหมายเท่านั้น ไว้ด้วยแล้ว</p>



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
		<p>ถือหุ้นอาจทำการแทนบริษัท โดยร้องขอเพื่อให้ศาลเรียกให้กรรมการดังกล่าวชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัท หรือให้หยุดกระทำการก็ได้</p>	
4.6 การประชุมคณะกรรมการ	<p>คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม กรรมการต้องเข้าประชุมด้วยตัวเอง ไม่อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้</p>	<p>กรรมการแต่ละคนอาจจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ กรรมการต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง ไม่สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นเอกฉันท์จากกรรมการอื่น ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้แทนที่เข้าประชุมคณะกรรมการมีสิทธิให้ความเห็นได้ แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง</p>	<p>ตามกฎหมาย สปป.ลาว ไม่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยเท่าใด อย่างไรก็ตาม NN2 ได้มีการกำหนดในข้อบังคับไว้ว่า จะต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน หรือกรรมการสองคนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ กฎหมาย สปป.ลาว ยังกำหนดให้กรรมการสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าประชุมกรรมการแทนได้ หากได้รับความยินยอมจากกรรมการอื่น แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ข้อบังคับของ NN2 ได้กำหนดให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะก็ได้ ซึ่งกรณีนี้อาจกระทบสิทธิผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาว่าได้เลือกตั้งกรรมการ</p>



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
			<p>มาจากความสามารถเฉพาะตัวของกรรมการคนนั้นๆ  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในอีกด้านหนึ่ง การที่ NN2 กำหนดให้กรรมการสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนได้นั้นจะเป็นการก่อให้เกิดความขัดข้องในการประชุมคณะกรรมการมากขึ้น นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทย่อมจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของตนในการมอบหมายดังกล่าว</p>
	<p>คณะกรรมการจะมีมติเวียน โดยไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการไม่ได้</p>	<p>คณะกรรมการอาจจัดการประชุมแบบไม่เป็นทางการ โดยผ่านการสื่อสารใดๆ ก็ได้ การรับรองมติและขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (เมื่อใช้วิธีการสื่อสารเฉพาะกิจ) ของการประชุมแบบไม่เป็นทางการ ให้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท</p>	<p>กฎหมาย สปป.ลาว รับรองการจัดประชุมผ่านการสื่อสารใดๆ ได้ นอกจากนี้ ข้อบังคับ NN2 ยังกำหนดให้คณะกรรมการอาจมีมติเวียนได้ ซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม มติเวียนที่ NN2 กำหนดในข้อบังคับนั้นจะมีผลผูกพันบริษัทได้ต่อเมื่อกรรมการทุกคนได้ลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะเป็นการกำหนดให้กรรมการทุกคนต้องรับรองมติเวียนอย่างแท้จริง โดยมติเวียนจะนำมาใช้เฉพาะในกรณีที่ ไม่สำคัญมากนัก และเฉพาะในกรณีจำเป็นเท่านั้น</p>



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	องค์ประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด	องค์ประชุม ให้ขึ้นอยู่กับการตกลงของคณะกรรมการ แต่องค์ประชุมต้องไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่มีกรรมการเพียงสองคน องค์ประชุมต้องเป็นสองคน  ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมคณะกรรมการมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	กฎหมาย สปป.ลาว รองรับการประชุมที่มีองค์ประชุม 2 คนได้ โดยให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้ แต่ในกรณีของ NN2 มีกรรมการถึง 13 คน และกำหนดองค์ประชุมไว้ไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง จึงไม่เกิดกรณีนี้
	มติที่ประชุมกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของกรรมการที่มาประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมสามารถออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้	มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม โดยกรรมการหนึ่งคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมคณะกรรมการมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะมีการพิจารณา จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ	-



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
4.7 ค่าตอบแทนกรรมการ	บมจ. ไม่อาจจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการได้ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท หรือตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โปรดพิจารณา ส่วนที่ 2 ข้อ 9.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	กรรมการของบริษัท ไม่มีเงินเดือน แต่ได้รับเบี้ยประจำปี และเบี้ยประชุมแต่ละครั้งในอัตราที่กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก หรือมีการตกลงเป็นอย่างอื่น	-
4.8 การจ่ายค่าชดเชยกรณีต่างๆ	-ไม่มีกำหนดไว้-	-ไม่มี-	-
4.9 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ	กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) 1. มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้น 2. ถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โปรดพิจารณาส่วนที่ 2 ข้อ 9.12 นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์	กรรมการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ดินมี ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาต่างๆ ของบริษัท หรือการถือหุ้นเพิ่มหรือลดลงในบริษัทจำกัดหรือในกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นระหว่างปีบัญชี	-
4.10 การเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ/รายงานการประชุม คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น	ต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการและเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยบริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนไว้แทนบริษัท ณ ที่ใดก็ได้แต่ต้องแจ้ง	ทะเบียนกรรมการ ต้องประกอบด้วยรายการข้อมูลของกรรมการ ข้อมูลหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือ และวันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ	-

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	ให้นายทะเบียนทราบ ในกรณีของบริษัท เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดทำและเก็บรักษา เอกสารทะเบียนกรรมการ/รายงานการประชุม คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น โปรดพิจารณา ส่วนที่ 2 ข้อ 9.1.5	ทะเบียนกรรมการและรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้	
4.11 ความรับผิดชอบของกรรมการ หรือ ผู้บริหารสำหรับความเสียหาย ใดๆ อันเกิดขึ้นแก่บริษัทหรือผู้ ถือหุ้น ในกรณีต่าง ๆ เช่น เปิดเผยข้อมูลเท็จ การไม่จัดทำ เก็บรักษาบัญชี ทะเบียน หรือ เอกสารของบริษัท	กรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อความเสียหาย ใดๆ อันเกิดแก่ผู้ถือหุ้น และบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง กับบริษัทดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตน มิได้มีส่วนในการกระทำผิดนั้นด้วย เช่น การแจ้ง ข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความอันควร ต้องแจ้งเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ ดำเนินงานของบริษัท ในการเสนอขาย หลักทรัพย์ของบริษัท การแจ้งข้อความเท็จหรือ ลงรายการในเอกสารที่ยื่นต่อนายทะเบียน การ จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน รายงานการ ประชุมต่างๆ อันเป็นเท็จ	โปรดพิจารณาข้อ 4.5 สิทธิ หน้าที่ ความ รับผิดชอบของกรรมการบริษัทข้างต้น	-
<b>5. การประชุมผู้ถือหุ้น</b>			
5.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทาง บัญชีของบริษัท เรื่องที่ต้องพิจารณา (1) รับทราบผลการ	ให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ ครั้ง ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท เรื่องที่ต้องดำเนินการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ (1) รับรองข้อบังคับและสัญญาจัดตั้ง	กฎหมาย สปป.ลาว กำหนดให้มีการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง โดยไม่ได้ กำหนดระยะเวลาที่ต้องจัดให้มีการประชุม ดังเช่นกฎหมายไทย ซึ่งกรณีนี้อาจทำให้

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	<p>ดำเนินงานของบริษัท (2) อนุมัติงบการเงิน (3) จัดสรรเงินกำไร และพิจารณาจ่ายเงินปันผล (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (6) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (7) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน</p>	<p>บริษัท (2) เลือกตั้งกรรมการหรือคณะกรรมการ (3) เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี (4) กำหนดเบี้ยประจำปี เบี้ยประชุม หรือเงินเดือนของกรรมการ (5) กำหนดเงินเดือนของพนักงาน ค่าจ้างของผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าจ้างของลูกจ้างอื่นของบริษัท (6) รับรองบทสรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท (7) รับรองวิธีการจ่ายปันผล (8) ใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เห็นว่ามีความจำเป็น</p>	<p>กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น แต่ทั้งนี้ข้อบังคับของ NN2 ได้กำหนดระยะเวลาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติงบการเงินภายในกำหนดเวลา 4 เดือนไว้แล้ว และกำหนดวาระการประชุมไว้ในทำนองเดียวกับกฎหมายไทย</p>
	<p>องค์ประชุม ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นอาจเข้าประชุมด้วยตนเองหรือตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้</p>	<p>องค์ประชุม กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่ได้กำหนดไว้ องค์ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 คน และต้องมีจำนวนหุ้นเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด</p>	<p>กฎหมาย สปป.ลาว กำหนดองค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แตกต่างจากองค์ประชุมตามกฎหมายไทย ในส่วนของจำนวนผู้ถือหุ้น (เนื่องมาจากรูปแบบที่ต่างกันระหว่าง บมจ. และบริษัทจำกัด) และจำนวนหุ้น ซึ่งกฎหมายของสปป.ลาวกำหนดองค์ประกอบไว้สูงกว่ากฎหมายไทย ซึ่งอาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น ในทางเป็นประโยชน์กว่า ข้อบังคับ NN2 กำหนดให้องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
			ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท
	<p>มติที่ประชุม มีกำหนดไว้หลายกรณี ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรณีปกติ ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง</li> <li>2. กรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ กรณีเพิ่มทุน ลดทุน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ออกหุ้นกู้ กรณีการขาย หรือโอนกิจการทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น การทำ แก้ไข เลิก สัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงกิจการกับบุคคลอื่น กรณีที่กำหนดโดยข้อบังคับของบริษัท</li> <li>3. กรณีพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ</li> </ol>	<p>มติทั่วไปให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม</p> <p>มติพิเศษให้ใช้คะแนนเสียงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและนับจำนวนหุ้นรวมกันได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด</p>	<p>มติทั่วไปตามกฎหมาย สปป.ลาว ให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง เช่นเดียวกับกฎหมายไทย ส่วนมติพิเศษตามกฎหมาย สปป.ลาว นั้น ให้ใช้คะแนนเสียงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ซึ่งเป็นคะแนนเสียงต่ำกว่ามติพิเศษตามกฎหมายไทย โดยหลักเกณฑ์นี้ถือว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญของการกิจการ แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายของ สปป.ลาว กำหนดว่าผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมต้องมีหุ้นนับรวมกันได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ ข้อบังคับ NN2 ได้กำหนดให้มติพิเศษของบริษัทใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทในลักษณะทำนองเดียวกันกับ บมจ. ของไทยและไม่ถือว่าขัดต่อกฎหมายของ สปป.ลาว</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม		
	ผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นคนนั้นออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ	ผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นคนนั้นออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ	-
5.2 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	กรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ได้เข้าชื่อทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุความประสงค์ของการให้เรียกประชุมนั้น กรรมการต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือนั้น	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจจัดขึ้นเมื่อมีความจำเป็น เช่น เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นสามารถจัดขึ้นได้ในกรณีดังนี้ - มีการรวมเกินกว่ากึ่งหนึ่งเห็นชอบให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้น - ผู้ถือหุ้นร้องขอต่อศาล และศาลสั่งให้จัดการประชุม - มีการร้องขอจากผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว เมื่อคณะกรรมการได้รับการร้องขอดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการต้องจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันได้รับการร้องขอ	กฎหมายของทั้งสองประเทศกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจำเป็นในการที่จะต้องเรียกประชุมเช่นกัน ส่วนการร้องขอจากผู้ถือหุ้นในการขอให้จัดให้มีการประชุมนั้น กฎหมาย สปป.ลาว กำหนดเฉพาะจำนวนผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 20 เท่ากับของ บมจ.ไทย คือ 1 ใน 5 แต่ บมจ.ไทย ยังเพิ่มกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 (ร้อยละ 10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ไว้ด้วย ซึ่งเป็นสิทธิที่มากกว่าบริษัทจำกัดใน สปป.ลาว สิทธิการร้องขอให้เรียกประชุมดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎหมาย NN2 ไม่ได้มีข้อกำหนดเป็นอื่นเนื่องจากผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิตามกรณี

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
			แรก ได้อยู่แล้ว และกรณีผู้ถือหุ้นจำนวน 25 คน จะเป็นกรณีที่จะเกิดขึ้นได้ยากสำหรับ NN2 เพราะ NN2 เป็นบริษัทจำกัด มีจำนวนผู้ถือหุ้นน้อยกว่ากรณี บมจ.ไทยและเป็นนิติบุคคลทั้งหมด
5.3 การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ต้องทำเป็นหนังสือ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในทางปฏิบัติ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบผ่านทาง Website ของบริษัทเพิ่มเติม	คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ต้องส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนวันนัดประชุม โดยส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยตรง หรือผ่านระบบสื่อสารที่เห็นว่าเหมาะสม	กฎหมาย สปป.ลาว เกี่ยวกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดเวลาส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าสั้นกว่ากฎหมายไทย ซึ่งถือว่ากระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับ NN2 กำหนดให้บริษัทต้องส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนโดยทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือโดยทางโทรสาร
5.4 เรื่องที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ในกรณีทั่วไป มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีเรื่องที่มีความสำคัญต่อกิจการของบริษัทตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติ	เรื่องที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้मतทั่วไป ซึ่งถือตามเสียงข้างมากของจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม เช่น การแต่งตั้งกรรมการ ผู้สอบบัญชี อนุมัติงบการเงิน เป็นต้น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุมัติจาก	मतทั่วไปตามกฎหมาย สปป.ลาว ไม่แตกต่างจากกฎหมายไทย มติพิเศษตามกฎหมาย สปป.ลาว แม้จะกำหนดคะแนนเสียงต่ำกว่ากฎหมายไทย จึงอาจถูกพิจารณาว่ากระทบสิทธิผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดมติพิเศษยังมี





เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	<p>พิเศษ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน</li> <li>2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น</li> <li>3. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น</li> <li>4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท</li> <li>5. การเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการออกหุ้นกู้เพื่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป</li> <li>6. การควบบริษัท</li> <li>7. การเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าเงื่อนไขที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>8. การอนุมัติงบการเงิน การจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลประจำปี</li> <li>9. การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นกำหนดออกตามวาระ</li> </ol>	<p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติพิเศษซึ่งให้ถือคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทุนชำระแล้ว เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การลงคะแนนเสียงในเรื่องต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ</li> <li>2. การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ หรือสัญญาจัดตั้งบริษัทจำกัด</li> <li>3. การเพิ่มทุน หรือการลดทุน</li> <li>4. การควบ หรือการยุบเลิกบริษัทจำกัด</li> <li>5. การขาย หรือโอนกิจการทั้งหมด หรือบางส่วนที่มีความสำคัญของบริษัท จำกัดให้บุคคลอื่น</li> <li>6. การซื้อ หรือรับโอนกิจการของวิสาหกิจอื่น</li> <li>7. การรักษาสถานะเป็นบริษัทจำกัดเมื่อมีจำนวนผู้ถือหุ้นเกิน 30 คน</li> </ol>	<p>เงื่อนไขของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทุนชำระแล้วไว้ด้วย จึงไม่อาจถือว่ากระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ข้อบังคับ NN2 ได้กำหนดให้การพิจารณาเรื่องที่ต้องใช้มติพิเศษจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของหุ้นที่บริษัทออก ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกฎหมายบริษัทจำกัดของประเทศไทย</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	10. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน		
5.5 การระบุสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม (Record Date)	การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น (ปิดสมุดทะเบียนหุ้น) ก็ได้ ตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ ได้มีการกำหนดวันบันทึกบัญชีผู้ถือหุ้น หรือ Record Date ซึ่งแตกต่างจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตาม พรบ. บริษัทมหาชน โดย Record Date คือ วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันนั้น จะเป็นผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดวัน Record Date โดยจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหลังวัน Record Date เพียง 1 วันเท่านั้น ต่างจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่ต้องปิดทะเบียนหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 21 วัน	กฎหมายไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าประชุม แต่ข้อบังคับของบริษัทอาจกำหนดให้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่มีการกำหนดเรื่อง Record Date	NN2 ไม่ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าประชุม เช่นที่กำหนดในกฎหมายไทย ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะถือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากมีการมอบฉันทะเข้าประชุม บริษัทจะตรวจสอบเอกสารและสถานะของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะเพื่อยืนยันความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวไม่เป็นประเด็นยุ่งยากที่ต้องพิจารณาเนื่องจาก NN2 มีผู้ถือหุ้นเพียง 2 ราย เท่านั้น
5.6 วิธีการมอบฉันทะ (Proxy) และ Proxy Solicitation	ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนได้ โดยต้องทำเป็นหนังสือตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และไม่สามารถแบ่งแยกการ	ผู้ถือหุ้นอาจจะมอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทนก็ได้ โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร และมอบให้คณะกรรมการก่อนการประชุม ในกรณีที่ต้องการให้ลงคะแนนเสียง	ไม่แตกต่างจากกฎหมายไทย



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	ลงคะแนนเสียงได้	แทน จะต้องระบุเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในใบมอบฉันทะด้วย	
	การชักชวน ชี้นำ หรือกระทำการด้วยประการใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการทั่วไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ตนหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนแทน (Proxy Solicitation) นั้น ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ (ปัจจุบันยังไม่มีกรออกหลักเกณฑ์ให้ปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับ Proxy Solicitation)	ผู้แทนมีคะแนนเสียงเท่ากับเสียงของผู้มอบหมาย เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในใบมอบฉันทะ ไม่มีข้อกำหนดเรื่อง Proxy Solicitation	กฎหมาย สปป.ลาว ไม่มีบทบัญญัติหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่อง Proxy Solicitation แต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะนำเรื่อง Proxy Solicitation มาใช้กับบริษัทจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการถือหุ้นในวงแคบ โดยเฉพาะในกรณีของ NN2 มีผู้ถือหุ้นเพียง 2 ราย การไม่มีบทบัญญัติดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
<b>6.</b>	<b>การเพิ่มทุนและลดทุนจดทะเบียน</b>		
6.1	การเพิ่มทุน	เพิ่มทุนจดทะเบียนได้โดยการเพิ่มจำนวนหุ้นหรือเพิ่มมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นขึ้นก็ได้	บมจ. ไทย สามารถเพิ่มทุนได้ด้วยวิธีการออกหุ้นใหม่ ในขณะที่บริษัทจำกัดตาม สปป.ลาว สามารถเพิ่มทุนได้ 2 วิธี คือ ออกหุ้นใหม่ และการเพิ่มมูลค่าหุ้น อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับของ NN2 กำหนดให้เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่ เช่นเดียวกับกับ บมจ. ไทย
	การเพิ่มทุนจะทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่มีบทบัญญัติในเรื่องนี้	



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้เพิ่มทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง		
	อาจเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) บุคคลในวงจำกัด โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) หรือประชาชนทั่วไป (Public Offering) ก็ได้ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน (Public Offering) ต้องขออนุญาตและยื่น Filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต้องเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนก่อน หากขายไม่หมดหรือขายไม่ได้จึงจะเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นอื่น กรรมการ หรือบุคคลภายนอกตามลำดับ	บมจ. ไทย สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บุคคลในวงจำกัด หรือประชาชนทั่วไป ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนกรณีบริษัทจำกัด ตาม สปป.ลาว จะต้องเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิม หากมีหุ้นเหลือ สามารถเสนอขายหุ้นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่น และกรรมการบริษัทได้ต่อไป ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่สามารถเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีของบริษัทจำกัด ตาม สปป.ลาว หากบริษัทไม่สามารถขายหุ้นเพิ่มทุนได้หมดตามลำดับดังกล่าวแล้ว อาจเสนอขายให้แก่บุคคลภายนอกได้ อย่างไรก็ตามในกรณีของ NN2 ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นไว้แล้ว คือ



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
			รัฐบาล สปป.ลาว ถือหุ้นร้อยละ 25 และข้อบังคับบริษัทได้กำหนดให้หุ้นที่ออกใหม่ในชั้นแรกจะต้องเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในขณะนั้น
	ต้องจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุนต่อนายทะเบียน ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้ลงมตินั้น	การขึ้นทะเบียนการเพิ่มทุนต้องดำเนินการภายในกำหนด 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้กำหนดให้ชำระเงินค่าหุ้นที่จอง	-
	เมื่อจำหน่ายหุ้นที่เพิ่มใหม่ได้บางส่วนแล้ว บริษัทจะขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียน โดยแบ่งออกเป็นงวด งวดละไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายก็ได้ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน และต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่เสนอขาย และกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน นอกจากนี้ บมจ. ยังต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือและประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน	กำหนดให้บริษัทต้องแจ้งทางสื่อมวลชนให้สาธารณะทราบอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ภายในกำหนด 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนการเพิ่มทุนเป็นต้นไป	-



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
6.2 การลดทุน	<p>การลดทุนของบริษัทลงด้วยการลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้</p> <p>ทุนของ บมจ. นั้นจะลดลงไปให้ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ บริษัทมีขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว ก็ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่</p> <p>บมจ. จึงอาจลดทุนให้ต่ำกว่า 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดได้</p>	<p>การลดทุนของบริษัทลงด้วยการลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้</p> <p>มูลค่าหุ้นที่ยังเหลือจากการลดทุนต้องไม่ให้ต่ำกว่าหุ้นละ 2,000 กีบ</p> <p>ทุนที่ยังเหลือจากการลดทุนต้องไม่ให้ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียน และต้องไม่ต่ำกว่าทุนจดทะเบียนต่ำสุดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจบางประเภทธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของ NN2 เป็นกิจการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว นั้นไม่มีข้อกำหนดในเรื่องนี้ แต่จะต้องดำรงทุนขั้นต่ำไว้ตามสัญญาสัมปทานและสัญญาทางการเงินที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การลดทุนต้องได้รับการอนุมัติโดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ไม่คัดค้านการลดทุน</p>	<p>หลักเกณฑ์ของการลดทุนจดทะเบียนของ บมจ. ไทย และบริษัทจำกัดตาม สปป.ลาว ใกล้เคียงกัน โดยที่บริษัทจำกัดตาม สปป.ลาว ไม่สามารถลดทุนให้ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนได้ ในขณะที่ บมจ. ของไทย จะลดลงให้ต่ำกว่า 1 ใน 4 ไม่ได้</p> <p>ในกรณีของ NN2 ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนไว้ในข้อบังคับบริษัท กล่าวคือ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 8,809 ล้านบาทและสอดคล้องกับเงื่อนไขตามสัญญาสินเชื่อด้วย</p>
	<p>แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการลดทุน เป็นหนังสือภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ กำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และ</p>	<p>บริษัทจำกัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำกัดทุกคน พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลของการลดทุนลง มูลค่าหุ้น หรือจำนวนหุ้นที่ลดลง</p>	-

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	โฆษณาฉบับนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 14 วัน	กำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านต้องไม่น้อยกว่า 2 เดือนนับแต่วันได้รับแจ้งเป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ไม่ตอบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่คัดค้านการลดทุน และต้องประกาศโฆษณาเรื่องการลดทุน 10 ครั้ง โดยไม่ได้กำหนดรายละเอียดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ	
	หากมีเจ้าหน้าที่คัดค้าน บมจ. จะลดทุนลงไม่ได้ จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว	การคัดค้านของเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำให้บริษัทจำกัดไม่สามารถลดทุนของตนลงได้ เว้นแต่จะได้ชำระหนี้ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องครบถ้วนก่อนเท่านั้น	-
	ถ้ามีเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งไม่ได้คัดค้านการลดทุนของบริษัทเพราะไม่ทราบมติการลดทุน และเหตุที่ไม่ทราบนั้นไม่ได้เป็นเพราะความผิดของเจ้าหน้าที่คนนั้น ถ้าเจ้าหน้าที่จะให้ผู้ถือหุ้นต้องรับผิดชอบ ต่อคน เจ้าหน้าที่ต้องฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนลดทุน	เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการลดทุนลง เนื่องจากข้อบกพร่องของบริษัทจำกัดนั้น บริษัทจำกัดต้องชำระหนี้สินให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าว ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติให้บริษัทจำกัดลดทุน ในกรณีที่เป็นข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่เอง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้คัดค้านการลดทุน	-



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	บมจ. ต้องจดทะเบียนนิติพิเศษให้ลดทุน ต่อนายทะเบียน ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้ลงมติ และต้องจดทะเบียนลดทุนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดค้ำค้ำของเจ้าหนี้ หรือวันที่ได้ชำระหนี้หรือให้ประกันหนี้ และต้องแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหนังสือและประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งฉบับ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนลดทุน	การจดทะเบียนการลดทุนต้องดำเนินการภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ไม่มีการคัดค้าน หรือนับแต่วันที่ได้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ที่ค้ำค้ำแล้ว	-
<b>7. เลิกบริษัท</b>			
เหตุแห่งการเลิกบริษัท	บมจ. อาจเลิกกันได้โดยข้อตกลงหรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้น ล้มละลาย หรือ โดยคำสั่งศาล	บริษัทจำกัดอาจเลิกกันโดยเหตุทางกฎหมาย และโดยคำสั่งศาล	เหตุแห่งการเลิกบริษัทของ บมจ. ไทย และบริษัทจำกัด สปป.ลาว มีเหตุในลักษณะทำนองเดียวกัน
	การเลิก บมจ. โดยมติของผู้ถือหุ้น - ผู้ถือหุ้นอาจมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงให้เลิก บมจ. ได้	การเลิกบริษัทโดยเหตุทางกฎหมายเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้ 1. เลิกตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทจำกัด 2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด มีมติพิเศษให้เลิกบริษัท 3. บริษัทล้มละลาย 4. เลิกจากเหตุที่มีการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจไม่ถูกต้อง	ข้อบังคับของ NN2 ได้กำหนดเรื่องการเลิกบริษัทให้ต้องผ่านมติพิเศษของที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	<p>การเลิก บมจ. โดยคำสั่งศาล - ศาลอาจสั่งให้เลิก บมจ. หากผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ร้องขอให้ศาลสั่งให้ บมจ. เลิกกัน ด้วยเหตุใดๆ ต่อไปนี้ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทฝ่าฝืนบทบัญญัติการประชุมจัดตั้งบริษัท หรือการจัดทำรายงานการจัดตั้งบริษัท หรือคณะกรรมการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระเงินค่าหุ้น การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือการจดทะเบียนบริษัท</li> <li>2. จำนวนผู้ถือหุ้นลดลงน้อยกว่า 15 คน</li> <li>3. กิจการบริษัททำไปก็มีแต่ขาดทุน และไม่มีทางจะกลับฟื้นตัวได้</li> </ol> <p>ศาลอาจสั่งในกรณี 1 และ 2 ให้บริษัทแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลาได้ แต่ไม่เกิน 6 เดือน</p>	<p>การเลิกบริษัทโดยคำสั่งศาลนั้น กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อพิจารณาให้เลิกบริษัทจำกัดด้วยเหตุใดๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการละเมิดข้อกำหนด หรือขั้นตอนของการจัดตั้ง ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย</li> <li>2. ละเมิดสัญญาจัดตั้ง หรือข้อบังคับของบริษัทจำกัด</li> <li>3. บริษัทจำกัดประกอบธุรกิจขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถแก้ไขได้</li> <li>4. มีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้บริษัทจำกัดไม่สามารถดำเนินธุรกิจของคนต่อไปได้</li> <li>5. เหลือผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว</li> <li>6. มีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 คน เว้นแต่กรณีที่ได้รับความเห็นชอบด้วยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 คนได้</li> </ol> <p>เมื่อได้รับคำร้องแล้ว ศาลสามารถจะพิจารณาสั่งเลิก หรือหากเป็นปัญหาที่ไม่ร้ายแรง หรือสามารถแก้ไขได้ ศาลอาจสั่งให้บริษัทแก้ไขข้อผิดพลาดแทนก็ได้</p>	<p>ในกรณีของบริษัทจำกัด ตาม กฎหมาย สปป.ลาว อาจมีข้อด้อยที่กำหนดให้ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้เลิกบริษัท โดยมีได้กำหนดจำนวนของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้พิจารณาให้มีการเลิกบริษัท ซึ่งต่างไปจากกรณีของ บมจ. ตามกฎหมายไทยที่กำหนดจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งเลิกบริษัทไว้ ก็ตาม แต่ในกรณีของบริษัทจำกัดตามกฎหมาย สปป.ลาว ได้บัญญัติว่าเมื่อศาลได้รับคำร้องแล้ว หากศาลพิจารณาเห็นว่า เป็นปัญหาที่ไม่ร้ายแรง หรือสามารถแก้ไขได้ ศาลอาจสั่งให้แก้ไขข้อผิดพลาด แทนการสั่งเลิกบริษัทได้ จึงมิใช่เป็นอำนาจเด็ดขาดของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
การชำระบัญชี	<p>หน้าที่ของผู้ชำระบัญชี คือชำระสะสางกิจการงานของบริษัทให้เสร็จไป รวบรวมทรัพย์สินของบริษัทและขายทรัพย์สินของบริษัทเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย ซึ่งรวมถึง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดำเนินกิจการของบริษัทเฉพาะที่จำเป็นเพื่อการชำระสะสางกิจการให้เสร็จไปด้วยดี แต่ห้ามดำเนินการใหม่</li> <li>2. เก็บรวบรวมหรือรับเงินหรือทรัพย์สินที่บริษัทมีสิทธิได้รับ หรือขายทรัพย์สินของบริษัท</li> <li>3. ดำเนินการเกี่ยวกับคดีความในนามบริษัท หรือทำการอย่างอื่นฯ ตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีให้เสร็จไปด้วยดี</li> <li>4. ชำระหนี้ในนามบริษัท</li> <li>5. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>6. แบ่งเงินหรือทรัพย์สินภายหลังชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นและดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นหน้าที่อื่นๆ ผู้ชำระบัญชีต้องขอจดทะเบียนเลิกบริษัท และประกาศโฆษณาการเลิกบริษัทให้ประชาชนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</li> </ol> <p>ผู้ชำระบัญชีต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี้ของ</p>	<p>สิทธิหน้าที่ของผู้ชำระสะสางตามกฎหมายลาว คล้ายกันกับกฎหมายไทย เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเลิกบริษัทให้เจ้าหนี้ของบริษัทจำกัดทราบ และประกาศทางสื่อมวลชนที่เหมาะสม ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่มีเหตุของการเลิก เพื่อให้ประชาชนทราบ และให้เจ้าหนี้ยื่นเอกสารเกี่ยวกับการเป็นหนี้สินของบริษัทจำกัด</li> <li>2. เก็บรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมด และจัดทำบัญชีทรัพย์สิน และใบสรุปทรัพย์สิน</li> <li>3. ดำเนินกิจการของบริษัทจำกัดที่ยังค้างอยู่ให้สำเร็จ</li> <li>4. ได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยบริษัท จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบตามการตกลงกัน</li> <li>5. ดำเนินการรักษาทรัพย์สิน ทวงหนี้สิน ขาย หรือโอนทรัพย์สิน</li> <li>6. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อยืนยันความถูกต้อง</li> </ol>	-



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	บริษัทยื่นคำทวงหนี้แก่ผู้ชำระบัญชีภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และแจ้งเป็นหนังสือให้ลูกหนี้ของบริษัทชำระหนี้แก่ผู้ชำระบัญชี	7. รายงานการรวบรวมทรัพย์สิน และผลการดำเนินงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้น หรือศาล ในกรณีที่ศาลเป็นผู้แต่งตั้ง	
	เมื่อได้รับชำระหนี้แล้ว ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลือ ผู้ชำระบัญชีมีหน้าที่ต้องแบ่งทรัพย์สินในระหว่างผู้ถือหุ้นทั้งหลายตามส่วนของหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ เว้นแต่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ หากทรัพย์สินของบริษัทยังไม่พอชำระหนี้ และไม่สามารถทำความตกลงประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ได้ ผู้ชำระบัญชีต้องร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้บริษัทล้มละลาย โดยผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำรายงานการชำระบัญชีพร้อมกับบัญชีรายรับรายจ่ายในการชำระบัญชีเสนอต่อนายทะเบียนทุกระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนกว่าจะเสร็จการชำระบัญชี	8. เรียกประชุมเจ้าหนี้ และผู้ถือหุ้น เพื่อรับรอง หรือตกลงเรื่องต่างๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และอย่างน้อยให้เรียกประชุม 6 เดือนครั้ง 9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้มอบหมายให้ 10. รายงานใบสรุปทรัพย์สินทุกๆ งวดให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิสาหกิจ 11. ชำระสะสงหนี้สินให้เจ้าหนี้ และจัดการแบ่งปันทรัพย์สินส่วนที่เหลือให้บรรดาผู้ถือหุ้น 12. โกล่เกลี่ยปัญหา หรือฟ้องร้องต่อศาล เพื่อดำเนินคดีในนามบริษัทจำกัด 13. รายงานต่อผู้ถือหุ้น หรือต่อศาล ถ้าหากศาลเป็นผู้แต่งตั้ง เมื่อเห็นว่าทรัพย์สินของบริษัทจำกัด รวมทั้งของบรรดาผู้ถือหุ้น มิใช่เพียงพอกับการชำระสะสงหนี้สิน ในกรณีที่บริษัทจำกัดไม่	



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
		สามารถแก้ไขสภาพหนี้สินจนเกินความสามารถชำระได้ ผู้ชำระสะอาดสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อพิจารณาให้ล้มละลาย	
	<p>เมื่อการชำระบัญชีกิจการของบริษัทเสร็จสิ้น ผู้ชำระบัญชีต้องทำรายงานผลการชำระบัญชีพร้อมบัญชีรับจ่าย และแถลงความเป็นไปได้ในการชำระบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่สำเร็จชำระบัญชี</p> <p>เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้ให้อนุมัติรายงานนั้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องนำไปจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม พร้อมส่งมอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อนายทะเบียน</p> <p>ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนแล้ว นายทะเบียนต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ผู้ชำระบัญชีส่งมอบไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี</p>	<p>ภายหลังสำเร็จการจัดการชำระสะอาดแล้ว ผู้ชำระสะอาดต้อง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำรายงาน และบทสรุปเกี่ยวกับบัญชีการแบ่งปันทรัพย์สิน และการชำระสะอาดหนี้สิน แล้วส่งให้ที่ประชุมเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้น เพื่อรับรอง</li> <li>2. แจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับบัญชีการแบ่งปันทรัพย์สิน และการชำระสะอาดหนี้สิน ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดการแบ่งปันทรัพย์สิน และการชำระสะอาดหนี้สิน</li> <li>3. มอบเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชำระสะอาดให้บริษัทจำกัด และขึ้นทะเบียนสิ้นสุดการชำระสะอาดกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนวิสาหกิจ</li> </ol> <p>กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจของ สปป.ลาว ไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการชำระบัญชีบริษัทให้แล้วเสร็จ</p>	



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
<b>8. เรื่องที่กระทบต่อบริษัท</b>			
8.1 การออก และเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วน (Right Offering: RO)	หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ บมจ. จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ แล้วแต่มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ (Rights Offering : RO) โดยไม่ต้องขออนุญาต และยื่น Filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	กำหนดขั้นตอนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำกัดไว้เป็นลำดับ โดยบริษัทจำกัดจะต้องเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนก่อน หากขายหุ้นเพิ่มทุนไม่หมด บริษัทจึงจะมีหน้าที่เสนอขายหุ้นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นอื่นในบริษัท กรรมการของบริษัท และบุคคลภายนอก ตามลำดับ	การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ บมจ. สามารถเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือประชาชนทั่วไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นแนวความคิดของกฎหมายบริษัทมหาชน ในขณะที่บริษัทจำกัดตามกฎหมาย สปป.ลาว จะต้องเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนก่อน หากมีหุ้นเพิ่มทุนเหลืออยู่ จึงเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัท และกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นแนวคิดของกฎหมายบริษัทจำกัด เช่นเดียวกับบริษัทจำกัดของไทย จะแตกต่างกันในกรณีที่ยังคงมีหุ้นเหลืออยู่ บริษัทจำกัดตามกฎหมาย สปป.ลาว สามารถเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกได้ โดยที่บริษัทจำกัดไทยทำไม่ได้ ในกรณีของ NN2 มีข้อกำหนดในเรื่องการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไว้ว่า จะต้องเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในขณะนั้น เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ สัมปทานที่ NN2 ได้รับ

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
			จากรัฐบาล สปป.ลาว ได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นไว้แล้ว คือ ต้องมีส่วนของรัฐบาล สปป.ลาว ร้อยละ 25
8.2 ขั้นตอนและอำนาจการแก้ไขเอกสารสำคัญของบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ต้องได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ เป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้มีการลงมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทจำกัดต้องได้รับคะแนนเสียงด้วยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม นับรวมจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทุนที่ชำระแล้ว และต้องนำไปแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 10 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ	การแก้ไขเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ ทั้งกรณี บมจ.ของไทย และบริษัทจำกัดของ สปป.ลาว ต้องใช้มติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นกัน แต่มีความแตกต่างกันในจำนวนของเสียงที่ถือว่าเป็นมติพิเศษ อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ข้อบังคับของ NN2 ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะว่า การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทจะต้องได้มติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกแล้วเช่นเดียวกับที่กฎหมายไทยกำหนด
8.3 ข้อกำหนดการจ่ายเงินปันผลและการให้ผลตอบแทนอื่นๆ แก่ผู้ถือหุ้น	หาก บมจ. มีกำไร อาจจ่ายเงินปันผลประจำปี ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการ โดยเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป	หลักเกณฑ์เรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจำกัด สปป.ลาว มีลักษณะคล้ายกับกฎหมายบริษัทจำกัดของไทย คือ บริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไร หากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจากปีก่อนๆ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าบริษัทจะหายขาดทุน และการ	หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลของ บมจ.ไทย กับ บริษัทจำกัด ตาม สปป.ลาว มีความใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับ NN2 กำหนดไว้ว่า การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขสัญญาสินเชื่อด้วย โดย

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	<p>หาก บมจ. ขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าบริษัทจะหายขาดทุน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลทั้งสองประเภทต้องกระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการได้ลงมติ</p> <p>การบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และโฆษณาคำบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์</p>	<p>จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่ได้กำหนดขั้นตอนการประกาศจ่ายเงินปันผล</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หากบริษัทขาดทุน ห้ามจ่ายเงินปันผลจนกว่าจะแก้ไขให้หายขาดทุน</li> <li>กฎหมาย สปป.ลาว ไม่ได้กำหนดเรื่องการประกาศโฆษณาการจ่ายเงินปันผลไว้ แต่ข้อบังคับของ NN2 ได้กำหนดให้การบอกกล่าวจ่ายเงินปันผล จะต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือ มีหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น</li> <li>กฎหมาย สปป.ลาว ไม่ได้กำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไว้ แต่ข้อบังคับของ NN2 กำหนดเพิ่มเติมให้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากมีกำไร</li> </ul>
	<p>ทุนสำรองของ บมจ. แบ่งเป็น ทุนสำรองจากเงินกำไร และทุนสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้น โดยกฎหมายกำหนดให้แยกทุนสำรองทั้งสองประเภทไว้ในบัญชีทุนสำรองแยกต่างหากจากกัน</p> <p>บมจ. ต้องจัดสรรทุนสำรองจากเงินกำไรไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหักด้วยยอดเงิน</p>	<p>บริษัทจำกัดต้องกันเงินทุนสำรองไว้ร้อยละ 10 จากกำไรสุทธิภายหลังที่ได้หักเงินขาดทุนเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองไว้ในแต่ละปี</p> <p>เมื่อทุนสำรองนี้ถึงจำนวนกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกัดแล้ว บริษัทจำกัดสามารถพักการหักเงินเข้าทุนสำรองดังกล่าวเว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจำกัดจะกำหนด</p>	<p>ทั้ง บมจ. ไทย และบริษัทจำกัด ตาม สปป.ลาว กำหนดให้มีการกันเงินทุนสำรองไว้ในหลักการเดียวกัน แต่แตกต่างกันในจำนวนอัตราของการกันเงินทุนสำรองไว้</p> <p>โดย NN2 ได้กำหนดในข้อบังคับของบริษัทว่า บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นประจำทุกปีในอัตราร้อยละ</p>



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	ขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ อาจโอนทุนสำรองดังกล่าวเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมได้	ไว้อย่างอื่น ทุนสำรองอื่นของบริษัท เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด	สิบ (10) ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายถึงร้อยละหนึ่ง (1) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
8.4 ผู้สอบบัญชี	คุณสมบัติและความเป็นอิสระจากบริษัท - ผู้สอบบัญชีของ บมจ. จะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัท	คุณสมบัติและความเป็นอิสระจากบริษัท - ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทจำกัด และต้องไม่มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์โดยตรงกับบริษัทจำกัด (ผู้ถือหุ้นไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย) ผู้ตรวจสอบบัญชีอาจจะเป็นผู้ถือหุ้น หรือบุคคลภายนอกก็ได้	
	การแต่งตั้ง ถอดถอน และการกำหนดค่าตอบแทน - โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ แต่เพื่อการมีธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทจะไม่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมเป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีติดต่อกัน	การแต่งตั้ง ถอดถอน และการกำหนดค่าตอบแทน - โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชีว่างลงและคณะกรรมการมิได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีแทน ผู้ถือ	แม้ว่ากฎหมาย สปป.ลาว จะไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทจำกัด ต้องไม่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมเป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีติดต่อกันก็ตาม แต่เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี NN2 มีนโยบายในการจะไม่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิม





เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
		<p>หุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปมีสิทธิรวมชื่อกันเพื่อร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีแทนก็ได้</p>	<p>เป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีติดต่อกันตามแนวนโยบายของกลุ่มบริษัทอยู่แล้ว ทั้งนี้กรรมการผู้มีอำนาจของ NN2 จะออกหนังสือรับรองว่า NN2 จะรับเอานโยบายดังกล่าวข้างต้นไปปฏิบัติ และจะดำเนินการให้มีการบรรจวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติรับเอาข้อกำหนดในเรื่องนี้เพื่อระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ NN2 โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในคราวประชุมครั้งถัดไป</p>
		<p>กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจไม่ได้กำหนดเรื่องการอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไว้ แต่กำหนดว่าผู้สอบบัญชีมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างอย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติกำหนดค่าตอบแทนไปพร้อมกับการมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี</p>	<p>กฎหมาย สปป.ลาว ไม่ได้กำหนดเรื่องการอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไว้ แต่ข้อบังคับของ NN2 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีอำนาจแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีไว้ชัดเจนแล้ว</p>
<p><b>9. อื่นๆ</b></p>			
<p>9.1 การจัดทำบัญชีและรายงาน</p>	<p>ต้องจัดทำและเก็บรักษาบัญชี และทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีของ บมจ. เป็นภาษาไทย โดยคณะกรรมการต้องเสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้</p>	<p>กรรมการของบริษัทจำกัดมีหน้าที่ในการจัดวางระบบบัญชี รักษา และเก็บเอกสารทั้งหมดของบริษัท ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และบันทึกทางบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบัญชี โดย</p>	<p>บมจ. ตามกฎหมายไทย และบริษัทจำกัดตามกฎหมาย สปป.ลาว กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีที่ไม่แตกต่างกันในสาระสำคัญ ประกอบกับ ข้อบังคับของ NN2 ได้กำหนดการจัดทำงบการเงิน และการเสนอ</p>



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
	<p>พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี โดยให้ส่งพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวัน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าวนั้น</p>	<p>บัญชีดังกล่าวให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา</p> <p>รายงานการดำเนินธุรกิจประจำปี ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับงบดุล โดยกฎหมายกำหนดรายการในรายงานการดำเนินธุรกิจประจำปีของบริษัทคล้ายกับรายการในงบการเงินตามกฎหมายไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุนทั้งหมด ทุนจดทะเบียน และจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระ</li> <li>- ประเภทหุ้น และจำนวนหุ้นที่จำหน่าย และได้ชำระแล้ว</li> <li>- ชื่อ สถานที่ตั้ง และประเภทธุรกิจของบริษัทอื่น หรือบริษัทในกลุ่มที่บริษัทจำกัดถือหุ้นอยู่ ประเภท และจำนวนหุ้น</li> <li>- ข้อมูลของกรรมการเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่มี ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ในบริษัทจำกัด ตลอดจนการถือหุ้นเพิ่มขึ้น หรือลดลง</li> </ul>	<p>งบการเงินให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดทางบัญชีเช่นเดียวกับที่กฎหมายไทยกำหนดไว้</p>



เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมาย สปป.ลาว	ผลกระทบ ความแตกต่าง และมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลตอบแทนต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากบริษัทจำกัด</li> <li>- เรื่องอื่นๆ ที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทจำกัด</li> </ul>	
	<p>การจัดทำรายงาน ในกรณีรายงานการประชุม คณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน ส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และรายงานอื่นๆ ตามประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการ ตลาดทุน เป็นหน้าที่ของเลขานุการบริษัท</p>	<p>บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อกำหนดในการจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น เป็นไปในลักษณะเดียวกัน แต่ในเรื่องของรายงานส่วนได้เสีย และรายงานอื่นๆ ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ไม่ได้มีบทบัญญัติทางกฎหมายให้บริษัทจำกัดตามกฎหมาย สปป.ลาว ต้องจัดทำ อย่างไรก็ตาม NN2 ได้มีการกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของ NN2 ต้องเปิดเผยและรายงานข้อมูลส่วนได้เสียไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทไว้เพื่อการสร้างหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้แล้ว</p>
9.2 การจัดทำทะเบียนหุ้นและการตรวจสอบหุ้นต่างชาติ (Foreign Limit)	โปรดพิจารณาข้อ 2.1 หุ้น ข้างต้น	โปรดพิจารณาข้อ 2.1 หุ้น ข้างต้น	

### หัวข้อที่ 3: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

#### 1. กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนของ สปป.ลาว นั้น แบ่งรูปแบบการลงทุนเป็น 3 รูปแบบ คือ

- (1) การลงทุนฝ่ายเดียวของผู้ลงทุนภายในหรือผู้ลงทุนต่างประเทศ โดยการลงทุนดังกล่าวต้องมีทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 พันล้านกีบ และทุนจดทะเบียนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมดตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจ
- (2) การลงทุนแบบวิสาหกิจร่วมทุน ระหว่างผู้ลงทุนภายในและผู้ลงทุนต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนต่างประเทศต้องลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ
- (3) การลงทุนตามสัญญาร่วมทุน เป็นการร่วมทุนกันระหว่างนิติบุคคลภายในประเทศ กับนิติบุคคลต่างประเทศโดยไม่มีการตั้งนิติบุคคลใหม่ใน สปป.ลาว

หากเป็นการลงทุนในกิจการสัมปทาน รัฐบาลจะกำหนดอายุกิจการตามประเภท ขนาด และมูลค่าการลงทุนของกิจการ แต่ระยะเวลาสูงสุดจะไม่เกิน 99 ปี และสามารถต่ออายุได้ตามข้อตกลงของรัฐบาล สปป.ลาว

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน จะขึ้นอยู่กับเขตการส่งเสริมการลงทุน เขตการส่งเสริมการลงทุนมี 3 เขต แบ่งตามสภาพพื้นฐาน โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และภูมิประเทศ สิทธิประโยชน์ด้านภาษี คือ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเขตการส่งเสริมการลงทุนมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี ขึ้นอยู่กับเขตการส่งเสริมการลงทุนที่กิจการได้ตั้งอยู่ โดยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเริ่มตั้งแต่วันที่ได้ดำเนินธุรกิจเป็นต้นไป นอกจากการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว กิจการยังได้รับสิทธิประโยชน์ อื่นๆ คือ

1. ได้รับการยกเว้นอากรกำไรในรอบบัญชีถัดไป สำหรับการนำเอาเงินกำไรสุทธิที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจไปลงทุนเพื่อขยายกิจการ
2. ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ อุปกรณ์ และพาหนะที่ใช้ในการผลิต
3. ได้รับการยกเว้นภาษีขาออก สำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปเพื่อการส่งออก
4. ผู้ลงทุนสามารถยกเงินขาดทุนประจำปีไปใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้ของปีถัดไปได้
5. ส่งผลกำไร ทุน และรายรับอื่นๆ (ภายหลังจากที่ได้ชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามกฎหมายแล้ว) กลับประเทศของตน โดยผ่านระบบธนาคารที่มีสำนักงานใน สปป. ลาว

กฎหมาย สปป.ลาว กำหนดหลักประกันการลงทุน (การปกป้องการลงทุน) ให้แก่ผู้ลงทุน เช่นเดียวกับกฎหมายไทย หลักประกันดังกล่าว คือ ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิเสมอภาคในการลงทุน และได้รับการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ภายใต้กฎหมายของ สปป.ลาว และสนธิสัญญาสากลที่ สปป.ลาว เป็นภาคี และรัฐบาล สปป. ลาว จะไม่ยึด และโอนกิจการของผู้ลงทุนมาเป็นของรัฐด้วยวิธีการทางด้านการบริหาร ในกรณีที่รัฐมีความจำเป็นต้องนำกิจการมาเป็นของรัฐ เพื่อสาธารณะประโยชน์ ผู้ลงทุนจะได้รับค่าทดแทนคืนตามมูลค่าจริง ตามราคาตลาดในขณะที่มีการโอนกิจการ และด้วยวิธีการชำระ

ราคาที่ตกลงกัน รัฐบาล สปป.ลาว รับรู้และจะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ลงทุนที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ สปป.ลาว หรือสนธิสัญญาสากลที่ สปป.ลาว เป็นภาคี

นักลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนใน สปป.ลาว จะต้องยื่นคำขอประกอบกิจการทั่วไป ต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ ส่วนการยื่นคำขอลงทุนในกิจการสัมปทานให้ยื่นคำร้องต่อกระทรวงแผนการและการลงทุน หากเป็นกรณีการขอการประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะต้องยื่นคำขอต่อคณะบริหารงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือเขตเศรษฐกิจเฉพาะนั้นๆ

กฎหมายส่งเสริมการลงทุนของ สปป.ลาว เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนฝ่ายเดียวในกิจการหรือโครงการใน สปป.ลาว ได้ หรือหากผู้ลงทุนต่างประเทศประสงค์จะร่วมทุนกับผู้ลงทุนภายใน กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กำหนดหลักเกณฑ์เพียงว่า

1. ผู้ลงทุนต่างประเทศที่ลงทุนร่วมกับผู้ลงทุนภายในประเทศ ในกิจการทั่วไปจะต้องลงทุนอย่างต่ำร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมด และ
2. นิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1,000 ล้านดอลลาร์
3. โดยตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สินของวิสาหกิจจะต้องไม่ต่ำกว่าทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ กฎหมายของ สปป.ลาว มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างชาติไว้ในบางประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจสถานีโทรทัศน์-วิทยุ การคมนาคมขนส่ง สัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติจะต้องไม่เกินร้อยละ 49 ธุรกิจด้านการประกันภัยสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติจะต้องไม่เกินร้อยละ 51 นอกจากนี้ หากเป็นการขายส่ง อนุญาตให้ต่างชาติร่วมทุนเฉพาะสินค้าประเภทผ้า/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า ถุงเท้าต่างๆ เท่านั้น นอกจากนี้ 3 รายการข้างต้นไม่อนุญาตให้ต่างชาติร่วมทุน

จากที่กล่าวมาข้างต้น กิจการของ NN2 ใน สปป.ลาว นั้น เป็นกิจการประเภท "สัมปทาน" โดย NN2 เป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลของ สปป.ลาว ให้ดำเนินกิจการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว โดยในการให้สัมปทานดังกล่าว รัฐบาล สปป.ลาว ได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้รับสัมปทานคือ NN2 ไว้ในสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐบาล สปป.ลาว และ NN2 (รายละเอียดสัญญาสัมปทานโดยสรุปปรากฏตามข้อ 13.2 (1)) ซึ่งรวมถึงหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (Power Purchase Agreement) อีกด้วย โดยสัญญาสัมปทานและสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ได้กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่น เงื่อนไขเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของตนไว้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้น NN2 ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ให้ดำเนินกิจการตามสัญญาสัมปทานซึ่งได้ผ่านการอนุมัติโครงการจากรัฐบาล สปป.ลาว โดยชอบแล้ว จะต้องมีการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานเพราะถือเป็นข้อกำหนดที่ใช้เป็นการเฉพาะกับ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 หลักเกณฑ์ของกฎหมายการลงทุนของ สปป.ลาว ซึ่งถือเป็นกฎหมายทั่วไปจึงจะนำมาปรับใช้เฉพาะกรณีที่ไม่มีกำหนดไว้ในข้อตกลงตามสัญญาสัมปทาน ซึ่งเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักประกันการลงทุนนั้น ได้มีการรับรองไว้ในสัญญาสัมปทานแล้ว



## 2. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต้องดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในกฎหมาย เช่น เพื่อชำระค่านำเข้าสินค้า การชำระค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า หรือส่งออกสินค้า การชำระหนี้ต่างประเทศ ทั้งนี้ การส่งออกหรือนำเข้าเงินตราต่างประเทศ หรือการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติ ลาวก่อนเสมอ ในการทำธุรกรรมทั้งหมดของนักลงทุนต่างชาติ จะต้องใช้ระบบธนาคารของ สปป.ลาว ผ่านบัญชีธนาคาร ภายในประเทศ เฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติลาวเท่านั้นที่นักลงทุนต่างชาติจะสามารถทำธุรกรรมผ่าน บัญชีของธนาคารต่างประเทศได้

ตามที่ NN2 เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ให้ดำเนินกิจการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โดยผลของ สัญญาสัมปทานดังกล่าว ได้ให้สิทธิแก่บริษัทให้ได้รับยกเว้นจากบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ ดังนั้น NN2 จึงสามารถชำระเงิน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ การส่งออกเงินตราต่างประเทศ และนำเข้าเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศกับธนาคารใน สปป.ลาว เพื่อนำเข้าเงินทุนจดทะเบียน เงินกู้ยืม เงินเพื่อชำระค่านำเข้า หรือเงินทุนสำหรับการเคลื่อนไหวธุรกิจของบริษัท ได้ตลอดอายุสัมปทาน

## 3. ภาษีเงินปันผล

ตามกฎหมายภาษีของ สปป.ลาว โดยทั่วไป การจ่ายเงินปันผลจะมีการหักเงินภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม NN2 ได้รับยกเว้นจากการหักเงินภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวจากเงินปันผลตลอดอายุสัมปทาน โดยมีการระบุไว้ใน สัญญาสัมปทานอย่างชัดเจน

## 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

NN2 ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ให้ดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โดยการดำเนินโครงการจะต้องอยู่ ภายใต้บังคับของกฎหมาย สปป.ลาว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท (วิสาหกิจ) กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายภาษีอากร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ตามที่ NN2 เป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ดังนั้น นอกจากการดำเนินโครงการของ บริษัทจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทยังจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการอื่น ๆ เช่น (1) สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 ที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ของบริษัทในฐานะผู้รับสัมปทานดำเนินการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ รายละเอียดสัญญาสัมปทานโดยสรุปปรากฏตามข้อ 13.2 (1) และ (2) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับ กฟผ. ซึ่งกำหนดเงื่อนไขการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับจาก โครงการไฟฟ้าพลังน้ำให้แก่ กฟผ. และหลักเกณฑ์อื่นๆ เช่น ข้อสัญญากำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัท เป็นต้น รายละเอียดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยสรุปปรากฏตามข้อ 13.2 (3)

จากที่กล่าวไว้ข้างต้น สรุปว่า การดำเนินกิจการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ของ NN2 นั้น นอกจากจะอยู่ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว แล้ว สิทธิและหน้าที่ของบริษัทจะต้องเป็นไปตามสัญญาสัมปทานที่ได้ทำกับรัฐบาลของ สปป.ลาวด้วย ซึ่งโดยผลของสัญญาสัมปทาน และการอนุมัติเฉพาะกรณีที่ได้รับจากทางรัฐบาล สปป.ลาว จึงอาจมี ผลทำให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ และ/หรือ ได้รับการยกเว้นจากเงื่อนไขตามกฎหมายบางประการ



## 13.2 สรุปสาระสำคัญของสัญญา

### บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (“NN2”)

#### 1. สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2

SEAN ได้เข้าทำสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydroelectric Project Concession Agreement) กับรัฐบาล สปป.ลาว ในวันที่ 14 มีนาคม 2549 (“สัญญาสัมปทาน”) และได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมในสัญญาสัมปทาน (Nam Ngum2 Side Agreement) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549

สรุปสาระสำคัญของสัญญาสัมปทานและสัญญาแก้ไขสัญญาสัมปทาน มีดังนี้

##### 1.1 ระยะเวลาของสัมปทาน

สัญญาสัมปทานมีกำหนดระยะเวลาทั้งสิ้น 25 ปี นับจากวันเริ่มประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ซึ่งจะเริ่มต้นหลังจากครบระยะเวลาดำเนินการช่วงแรก 30 เดือน โดยวันที่เปิดดำเนินการช่วงแรก (Initial Operation Date: IOD) คือวันที่ 26 มีนาคม 2554 การต่ออายุสัญญาสัมปทานจะต้องมีการปรึกษากันล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนครบกำหนดระยะเวลา 25 ปีดังกล่าว

แม้ว่ากฎหมาย สปป.ลาวจะจำกัดอายุสัมปทานของโครงการทั่วไปไม่เกิน 25 ปี แต่ระยะเวลาที่โครงการนี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ SEAN เท่ากับ 27 ปี 6 เดือน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวนี้ได้รับอนุมัติจากสภาแห่งชาติของ สปป.ลาว แล้ว

##### 1.2 สิทธิต่างๆที่ได้รับจากรัฐบาล สปป.ลาว ที่สำคัญได้แก่

- สิทธิในการใช้พื้นที่โครงการ
- สิทธิในการครอบครอง ใช้ และจัดหาผลประโยชน์ จากโครงการ
- สิทธิในการนำวัสดุต่างๆ (ยกเว้นไม้) ตามที่จำเป็นแก่การก่อสร้างออกจากพื้นที่โครงการได้
- สิทธิในการนำเข้าอุปกรณ์และวัสดุต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีทุกประเภท
- สิทธิในการนำเข้าและส่งออกนอก สปป.ลาว สำหรับบรรดาอุปกรณ์และวัสดุทั้งหลายเพื่อใช้งานชั่วคราวได้ โดยได้รับการยกเว้นภาษีทั้งหมด
- สิทธิในการผันน้ำ สร้างเขื่อน และใช้น้ำ สำหรับน้ำในแม่น้ำงึม ณ พื้นที่โครงการ
- สิทธิในการได้รับ ถังครอง และชำระเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือค่าธรรมเนียม
- สิทธิในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอื่นที่สนับสนุนการพัฒนาโครงการนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องได้รับการอนุมัติโดยชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล สปป.ลาว

##### 1.3 พันธะและหน้าที่ต่างๆของ SEAN

- (1) จัดหาเงินทุนในการพัฒนาโครงการ
- (2) ออกแบบ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ทำให้แล้วเสร็จและทดสอบโครงการและเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการ
- (3) เมื่อสิ้นสุดอายุสัมปทาน (หรือระยะเวลาต่อขยายอายุสัมปทาน) จะต้องส่งมอบโครงการแก่รัฐบาล สปป.ลาวในสภาพใช้งานได้ดี (เว้นแต่การสึกหรอจากการใช้งานตามปกติ)
- (4) ชดเชยค่าสูญเสียการผลิตไฟฟ้าให้แก่เจ้าของโครงการน้ำงึม 1 ในระหว่างการเก็บกักน้ำ



- (5) มีหน้าที่ในการจัดเตรียมและดำเนินการแผนพัฒนาสังคมและพื้นที่โดยรอบโครงการ

#### 1.4 พันธะและหน้าที่ต่างๆของรัฐบาล สปป.ลาว

- (1) อนุญาตและออกใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งปวงให้กับ SEAN และอนุมัติให้ SEAN พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอื่นที่สนับสนุนการพัฒนาโครงการนี้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) ไม่แทรกแซงการออกแบบ ก่อสร้าง ดำเนินการ และบำรุงรักษาโครงการ
- (3) ออกและต่ออายุการอนุมัติ การอนุญาต และใบอนุญาตทั้งปวง
- (4) ให้การยกเว้นการชำระเงินและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าอากรทั้งปวงเว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน
- (5) ไม่อนุญาตให้มีการดำเนินงานในโครงการน้ำจิม 3 น้ำจิม 4 และน้ำจิม 5 ตลอดจนโครงการน้ำบว 1 และน้ำบว 2 อันเป็นการละเมิดสิทธิของ SEAN ภายใต้สัญญานี้
- (6) ให้การรับรองแก่ผู้ลงทุนและผู้ให้กู้ของ SEAN เกี่ยวกับสิทธิครอบครองและความสามารถในการใช้สิทธิทั้งปวงตามสัญญานี้ รวมทั้งสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์การชำระเงินและสิทธิต่างๆ
- (7) รัฐบาล สปป.ลาว จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับ NN2 ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ NN2 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาสัมปทาน
- (8) รับรองให้ SEAN ได้รับการชดเชยจากผลกระทบเชิงลบต่อโครงการอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการน้ำจิม 3
- (9) ไม่ประกาศใช้กฎหมายที่กำหนดมาตรฐานที่เพิ่มภาระแก่ SEAN หรือมีผลให้เป็นการเพิกถอนสิทธิหรือเสื่อมสิทธิภายในสัญญาสัมปทานหรือส่งผลกระทบต่ออย่างร้ายแรงในสาระสำคัญต่อโครงการ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ SEAN และ SEAN มีสิทธิได้รับการชดเชยจากรัฐบาล สปป.ลาว เป็นจำนวนเพียงพอให้ SEAN สามารถกลับสู่ฐานะทางการเงินเช่นเดิมได้เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น
- (10) เมื่อได้รับการร้องขอยืนยันว่า ทรัพย์สินของโครงการและทรัพย์สินของ SEAN จะไม่ถูกเวนคืนหรือรับเป็นของรัฐและให้คำมั่นว่าจะไม่กระทำการใดๆอันจะทำให้เป็นการเสื่อมสิทธิ เพิกถอนสิทธิหรือลดถอนสิทธิของโครงการของ SEAN หรือผู้ถือหุ้นของ SEAN แต่ประการใด

#### 1.5 ผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาล สปป.ลาว

##### (1) ค่าสิทธิ (Royalties)

ตามสัญญาสัมปทานและสัญญาแก้ไขสัมปทานดังกล่าว SEAN จะต้องชำระเงินต่างให้แก่รัฐบาล สปป.ลาว โดยคิดเป็นร้อยละของรายได้จากการดำเนินการต่อปี ดังนี้

	ร้อยละ
ระยะเวลาดำเนินการช่วงแรก (IOD)	3.40
ระยะเวลาจ่ายค่าสิทธิช่วงที่ 1 (นับจาก COD จนถึงปีที่ 8)	3.40
ระยะเวลาจ่ายค่าสิทธิช่วงที่ 2 (นับจากปีถัดจากระยะเวลาจ่ายค่าสิทธิช่วงที่ 1 และสิ้นสุดเมื่อครบ 6 ปี)	3.50





	ร้อยละ
หลังจากนั้น)	
ระยะเวลาจ่ายค่าสิทธิช่วงที่ 3 (นับจากปีถัดจากระยะเวลาจ่ายค่าสิทธิช่วงที่ 2 และสิ้นสุดเมื่อครบ 2 ปี หลังจากนั้น)	7.50
ระยะเวลาจ่ายค่าสิทธิช่วงที่ 4 (นับจากปีถัดจากระยะเวลาจ่ายค่าสิทธิช่วงที่ 3 และสิ้นสุดเมื่อครบปีที่ 25 นับจาก COD)	13.50

## (2) ภาษีเงินได้

ตามสัญญาสัมปทานและแก้ไขสัญญาสัมปทานกำหนดให้ SEAN จะต้องจ่ายภาษีเงินได้พึงประเมินสุทธิ (Net Taxable Income) ให้แก่รัฐบาล สปป.ลาว ในอัตราร้อยละ ดังต่อไปนี้ (เงินได้พึงประเมินสุทธิ หมายถึง รายได้ทั้งหมดที่ได้รับจาก กฟผ.และผู้ใช้ระบบสายส่งไฟฟ้า (หากมี) หักต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งค่าสิทธิ)

- (2.1) ในช่วง 5 ปีแรก หลังจาก IOD ไม่ต้องชำระภาษี
- (2.2) ในช่วง 5 ปีที่สองหลังจาก IOD ชำระภาษีในอัตราร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินสุทธิ
- (2.3) ในช่วง 5 ปีที่สามหลังจาก IOD ชำระภาษีในอัตราร้อยละ 4 ของเงินได้พึงประเมินสุทธิ
- (2.4) หลังจากนั้นเป็นเวลา 4 ปี ชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้พึงประเมินสุทธิ
- (2.5) หลังจากนั้นเป็นเวลา 7 ปี ชำระภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินสุทธิ
- (2.6) ในช่วงเวลาที่เหลือ ชำระภาษีในอัตราร้อยละ 14 ของเงินได้พึงประเมินสุทธิ

## 1.6 การได้รับการยกเว้นภาษีต่างๆ

นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ทางการเงินแล้ว ไม่มีการเรียกเก็บหรือต้องชำระภาษีใดๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือรายได้จากโครงการ เงินสด เป็นต้น อีกแต่อย่างใด ข้อยกเว้นดังกล่าวส่วนนี้ ครอบคลุมถึง ภาษีศุลกากร อกรขาเข้า/ขาออก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อกร ค่าเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม หรือเงินสมทบทุกประเภท (ไม่ว่าในส่วนของกำไรรายได้ เงินทุนหมุนเวียนหรือสิทธิในทรัพย์สินต่างๆ) ที่เกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงและการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ

SEAN หรือผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนไม่ต้องชำระภาษีจากผลประโยชน์ในโครงการ หรือกำไร เงินปันผล ส่วนแบ่งผลประโยชน์ หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตลอดจนเงินที่จากการขายหรือจำหน่ายผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือของผู้ลงทุนดังกล่าวใน SEAN หรือในโครงการนี้

SEAN ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วงมีสิทธิได้รับและถือครองเงินสดและภาระหนี้ทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศทั้งภายในและภายนอก สปป.ลาว รวมทั้งสิทธิในการจ่ายเงินปันผลและภาระหนี้ในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือค่าธรรมเนียม



## 1.7 การบอกเลิกสัญญา

### (1) การบอกเลิกสัญญาโดยรัฐบาล สปป.ลาว

- (1.1) SEAN ไม่ปฏิบัติตามพันธหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งของคน อันเป็นเหตุให้ผิดสัญญาสัมปทานและไม่เยียวยาแก้ไขภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากรัฐบาล สปป.ลาว
- (1.2) SEAN ไม่ชำระเงินให้แก่รัฐบาล สปป.ลาวตามกำหนดเวลา และมีได้แก้ไขเยียวยาการไม่ชำระเงินดังกล่าวภายใน 30 วัน
- (1.3) SEAN มีหนี้สินล้นพ้นตัวและความมีหนี้สินล้นพ้นตัวดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาภายใน 180 วันตามที่รัฐบาล สปป.ลาวกำหนด
- (1.4) คำรับรองข้อใดข้อหนึ่งของ SEAN ไม่เป็นความจริงในเวลาที่ทำให้คำรับรองดังกล่าวและส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของรัฐบาล สปป.ลาวในการปฏิบัติตามพันธหน้าที่หรือใช้สิทธิของตนตามสัญญาสัมปทาน
- (1.5) SEAN ไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในการส่งปริมาณไฟฟ้าขั้นต่ำให้แก่ กฟผ. ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 180 วันติดต่อกัน
- (1.6) กฟผ. บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ด้วยเหตุที่ SEAN กระทำผิดสัญญา

### (2) การบอกเลิกสัญญาโดย SEAN

- (2.1) รัฐบาล สปป.ลาว ไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลา และมีได้แก้ไขเยียวยาการไม่ชำระเงินดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันที่ SEAN มีหนังสือทวงถาม
- (2.2) รัฐบาล สปป.ลาว ไม่ปฏิบัติตามพันธหน้าที่ของตนที่เป็นสาระสำคัญ
- (2.3) กฟผ. บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยมีสาเหตุมาจากเหตุสุดวิสัยทางการเมืองของ สปป.ลาว ตามที่นิยามไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- (2.4) คำรับรองข้อหนึ่งข้อใดของ หรือในนามของรัฐบาล สปป.ลาว ภายใต้สัญญาสัมปทาน ไม่เป็นความจริงในสาระสำคัญในเวลาที่ทำให้คำรับรองดังกล่าว
- (2.5) รัฐบาล สปป.ลาว ผิดคำรับประกันใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของ SEAN ในการปฏิบัติตามพันธหน้าที่ หรือใช้สิทธิของตนตามสัญญาสัมปทาน
- (2.6) รัฐบาล สปป.ลาว ไม่ปฏิบัติตามพันธหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งของคน อันเป็นเหตุให้ผิดสัญญาสัมปทาน และมีได้แก้ไขเยียวยาการผิดสัญญาดังกล่าวภายใน 90 วันนับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก SEAN ให้แก้ไขเยียวยาการผิดสัญญาดังกล่าว

## 1.8 กฎหมาย

สัญญาสัมปทานอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย สปป.ลาว

ทั้งนี้ สัญญาสัมปทานและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมได้ถูกโอนสิทธิและหน้าที่ของ SEAN ตามสัญญาดังกล่าวให้กับ NN2 ตามสัญญาการโอนสิทธิและหน้าที่โดยมีผลเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 ส่งผลให้ NN2 เข้ามารับสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของ SEAN ตามสัญญาสัมปทานและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว นับจากวันที่มีการโอนสิทธิและหน้าที่



## 2. สัญญาโอนสิทธิและหน้าที่จาก SEAN ไป NN2

เนื่องจากมีข้อตกลงในสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐบาล สปป.ลาวกับ SEAN โดยตกลงว่า SEAN จะโอนสิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งปวงของตนภายใต้สัญญาสัมปทานให้แก่ NN2

สัญญาโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาสัมปทานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 ส่งผลให้ต้องมีการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสัมปทานและข้อตกลงเพิ่มเติมจาก SEAN ไปยัง NN2 มีสาระสำคัญดังนี้

- 2.1 SEAN มอบและโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสัมปทานทั้งหมดให้แก่ NN2
- 2.2 NN2 รับผิดชอบสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสัมปทานทั้งหมดจาก NN2
- 2.3 รัฐบาล สปป.ลาว ให้ความยินยอมการโอนดังกล่าวและตกลงที่จะปฏิบัติตามพันธะหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ เพื่อประโยชน์ของ NN2
- 2.4 รัฐบาล สปป.ลาว และ NN2 ตกลงให้ SEAN พ้นจากพันธะหน้าที่หรือความรับผิดชอบทั้งปวง (หากมี) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมตามสัญญาสัมปทานและข้อตกลงเพิ่มเติม

## 3. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.(Power Purchase Agreement)

SEAN ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 ซึ่งต่อมาสิทธิและหน้าที่ของ SEAN ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ถูกโอนไปยัง NN2 ทั้งหมด ตามสัญญาโอนสิทธิและหน้าที่ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2550 โดยให้มีผลวันที่ 9 มกราคม 2551 สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า มีดังนี้

### 3.1 ระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

นับจากวันที่ระบุในสัญญาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2580 เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาก่อนหรือมีการต่ออายุสัญญาออกไปตามเงื่อนไขของสัญญา

### 3.2 พันธะและหน้าที่ที่สำคัญของ SEAN

- (1) SEAN ต้องดำเนินการด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายของตนเอง ในการจัดให้ได้มาและรักษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป จนถึงวันที่มีการบอกเลิกสัญญา (Term Termination Date) ซึ่งบรรดาความยินยอมและการอนุมัติต่างๆ ของบริษัททั้งหมด การอนุมัติของหน่วยงานของรัฐ (Governmental Approvals) ทั้งหมดที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐ (Governmental Authorities) ของไทยและ สปป.ลาว ตลอดจนบรรดาใบอนุญาต การอนุญาต ความยินยอม และการอนุมัติอื่นใดทั้งปวงที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไทย และ สปป.ลาว
- (2) แจ้งการรับประกันพลังงานไฟฟ้าส่วนแรกขั้นต่ำรายปี (Annual Minimum PE Guarantee) เท่ากับ 10 ชั่วโมงต่อวัน และการรับประกันพลังงานไฟฟ้าส่วนแรกขั้นต่ำรายเดือน (Monthly Minimum PE guarantee) เท่ากับ 8 ชั่วโมงต่อวันรวมการทดสอบประจำปี (Annual Test)
- (3) มีหน้าที่ในการดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองหรือโดยผ่านผู้รับจ้างอื่น ในการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดลองเดินเครื่อง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบของ SEAN (SEAN System) ตามที่ระบุในสัญญาและ SEAN จะต้องได้รับอนุญาตจาก กฟผ. เป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบของ SEAN อันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของ SEAN ในการดำเนินงานตลอดเวลา

### 3.3 พันธะและหน้าที่ที่สำคัญของ กฟผ.

- (1) ต้องดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ในการออกแบบ ก่อสร้าง ดำเนินการ ทดลองเดินเครื่อง ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. (EGAT Transmission Facilities) เพื่อให้สามารถส่งจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าและรับไฟฟ้าจากระบบของ SEAN โดย กฟผ. จะต้องได้รับอนุญาตจาก SEAN เป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบส่งไฟฟ้าของ EGAT
- (2) พันธะหน้าที่ในการส่งจ่ายไฟฟ้า (Dispatch) เป็นพันธะผูกพัน 100% สำหรับพลังงานไฟฟ้าประเภท PE และ SE แต่ไม่รวม EE

### 3.4 การบำรุงรักษา

- (1) SEAN เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าของโครงการ และ กฟผ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวในกรณีที่เป็นความเสียหายที่เกิดจากความผิดปกติหรือบกพร่องของระบบสายส่งไฟฟ้าของ กฟผ.
- (2) กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าและ SEAN จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวในกรณีที่เป็นความเสียหายที่เกิดจากความผิดปกติหรือบกพร่องของระบบผลิตไฟฟ้าของ SEAN

### 3.5 พลังงานไฟฟ้าเป้าหมาย (Supply Target) ที่ กฟผ. รับซื้อต่อปี

- (1) พลังงานไฟฟ้าหลัก (Primary Energy: PE) เท่ากับ 2,218 ล้านหน่วย
- (2) พลังงานไฟฟ้ารอง (Secondary Energy: SE) เท่ากับ 92 ล้านหน่วย

### 3.6 ระบบเชื่อมโยง (Interconnection Facilities)

ประกอบด้วยระบบเชื่อมโยงของ กฟผ. ระบบเชื่อมโยงของ SEAN และระบบเชื่อมโยงร่วม

- (1) กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงของ กฟผ. และระบบเชื่อมโยงร่วมในส่วนของจุดส่งมอบไฟฟ้า (Delivery Point) ในฝั่งประเทศไทย
- (2) SEAN เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงของ SEAN และระบบเชื่อมโยงร่วมในส่วนของจุดส่งมอบไฟฟ้า (Delivery Point) ในฝั่ง สปป.ลาว

### 3.7 การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา (Repair and Maintenance)

- (1) SEAN จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาระบบของ SEAN เว้นแต่กรณีดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความชำรุด หรือบกพร่องของ กฟผ. หรือในระบบของ กฟผ. ซึ่งในกรณีดังกล่าว กฟผ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
- (2) กฟผ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาระบบของ กฟผ. เว้นแต่กรณีดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความชำรุด หรือบกพร่องของ SEAN หรือในระบบของ SEAN ซึ่งในกรณีดังกล่าว SEAN จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

### 3.8 ราคาจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ กฟผ.

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้กำหนดราคาจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ กฟผ. เป็นจำนวนที่แน่นอนตลอดระยะเวลาสัมปทาน โดยได้แบ่งราคาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าและตามช่วงปีที่จำหน่าย ทั้งนี้ พลังงานไฟฟ้าหลัก (PE) จะจำหน่าย



เป็นเงินสกุลบาทและเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนค่าพลังงานไฟฟ้ารอง (SE) และพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน (EE) จะจำหน่ายเป็นเงินสกุลบาททั้งจำนวน โดยราคาจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแต่ละประเภทเป็นดังนี้

ปี	อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าหลัก		อัตราค่าพลังงานไฟฟ้ารอง	อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน
	(PE)		(SE)	(EE)
	ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหน่วย*	บาทต่อหน่วย	บาทต่อหน่วย	บาทต่อหน่วย
26 มี.ค.2554-31 ธ.ค.2555 (ช่วง IOD)	0.02475	0.963	1.253	1.060
1 ม.ค.2556-31 ธ.ค.2561 (ช่วง COD)	0.02475	0.965	1.255	1.062
1 ม.ค.2562-31 ธ.ค.2580 (ช่วง COD)	0.02668	1.041	1.353	1.145

หมายเหตุ: IOD: Initial Operating Date เริ่มวันที่ 26 มีนาคม 2554

COD: Commercial Operating Date วันที่ 1 มกราคม 2556

\* คู่อัตราค่าไฟฟ้าหลักที่แปลงเป็นเงินบาทเพื่อเปรียบเทียบในข้อ 3.4.1 การผลิตและการใช้กำลังการผลิตของ NN2

### 3.9 การดำเนินการและการควบคุม (Operation and Control)

- (1) SEAN ต้องดำเนินการโรงไฟฟ้าให้เป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถส่งจ่ายไฟฟ้าได้เต็มกำลัง (Fully Dispatchable) ตามคำสั่งจ่ายไฟฟ้า (Dispatch) ของ กฟผ.
- (2) การแจ้งพลังงานไฟฟ้า PE สูงสุดรายเดือน (Monthly Maximum Primary Energy Declaration) โดย SEAN นั้นจะต้องไม่เกินปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เท่ากับกำลังการผลิตไฟฟ้าที่กำหนด (Registered Capacity) ตามระดับน้ำที่ใช้ในการดำเนินการ (Operating Water Level) เฉลี่ยที่คาดการณ์สำหรับเดือนนั้น คูณด้วย 16 ชั่วโมงต่อวันธรรมดา (Weekday) คูณด้วยจำนวนวันทำการในเดือนนั้น สุทธิความไม่พร้อมจ่ายไฟฟ้าของเดือนในเดือนต่อไป (Month Ahead Unavailability) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- (3) การแจ้งพลังงานไฟฟ้า SE สูงสุดรายเดือน (Monthly Maximum Secondary Energy Declaration) จะเป็นศูนย์ในช่วงฤดูแล้ง (Dry Period) และสำหรับแต่ละเดือนในช่วงฤดูฝน (Wet Period) จะเท่ากับกำลังการผลิตไฟฟ้าที่กำหนด (Registered Capacity) ตามระดับน้ำที่ใช้ในการดำเนินการ (Operating Water Level) เฉลี่ยที่คาดการณ์สำหรับเดือนนั้น คูณด้วย 2 ชั่วโมงต่อวันธรรมดา (Weekday) และ 8 ชั่วโมงในวันอาทิตย์ SEAN ประกาศความพร้อมจ่ายพลังงานไฟฟ้า SE สูงสุดในแต่ละเดือน (Monthly Maximum SE Declaration) ในช่วงเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคมได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน สำหรับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวันในวันอาทิตย์

### 3.10 การหยุดเดินเครื่อง (Outages)

ช่วงเวลาที่ SEAN ไม่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การหยุดเดินเครื่องตามแผนของ SEAN (SEAN Planned Outages) กับการหยุดเดินเครื่องนอกแผนของ SEAN (SEAN Unplanned Outages) ทั้งนี้ การหยุดเดินเครื่องนอกแผนดังกล่าวยังแบ่งออกเป็น การหยุดเดินเครื่องเพื่อบำรุงรักษา (Maintenance Outages) การหยุดเดินเครื่องกรณีเร่งด่วน (Short Notice Outages) และการหยุดเดินเครื่องกรณีฉุกเฉิน (Forced Outages) โดยจำแนก



ประเภทตามสาเหตุในการหยุดเดินเครื่อง (Outage) ต่างๆ อาทิเช่น การหยุดเดินเครื่องในส่วนของเครื่องจักร (Machine Outage) (โดยข้อจำกัดของเครื่องจักร) การหยุดเดินเครื่องเนื่องจากระดับน้ำ (Water Supply Outage) (โดยข้อจำกัดของระดับน้ำ) และการหยุดเดินเครื่องโดยเหตุสุดวิสัย (Force Majeure Outage)

### 3.11 การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.

ห้าม SEAN จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่บุคคลอื่น โดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กฟผ. การฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดของ SEAN ตามข้อ 3.13.2(7)

### 3.12 การผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าประเภท EE

พลังงานไฟฟ้า EE จะผลิตและจำหน่ายให้แก่ กฟผ. ได้ก็ต่อเมื่อเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ระดับน้ำในเขื่อนสูงกว่า 374.5 masl (เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง) หรือเมื่อ SEAN ได้แจ้งให้ กฟผ. ทราบ

### 3.13 การยกเลิกสัญญา

#### 3.13.1 การผิดนัดโดย กฟผ. และการบอกเลิกสัญญาโดย SEAN

- (1) กฟผ. ไม่ชำระเงินในส่วนที่ไม่มีข้อพิพาทใดๆ โดยไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาหลังจากครบกำหนด 30 วัน ถัดจากวันที่ตามหนังสือบอกกล่าวของ SEAN
- (2) กฟผ. เลิกกิจการหรือชำระบัญชี
- (3) กฟผ. มีการปรับปรุงหน่วยงาน ปรับโครงสร้างองค์กร การแปรสภาพ การแปรรูป หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำให้ กฟผ. ถูกแทนที่ด้วยบุคคลใดซึ่งไม่อยู่ในอำนาจหรือการควบคุมของรัฐบาลไทย หรือ บุคคลใดซึ่งไม่มีสถานะทางกฎหมายและไม่มีศักยภาพทางด้านเทคนิคและทางการเงินที่จะปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ในสาระสำคัญของ กฟผ. หรือบุคคลดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับของ SEAN
- (4) กฟผ. โอนสิทธิประโยชน์ของตนเองในระบบของ SEAN
- (5) กฟผ. มีหนี้สินล้นพ้นตัวโดยสมัครใจหรือถูกคำพิพากษาให้ล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
- (6) กฟผ. ไม่ปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อ SEAN

#### 3.13.2 การผิดนัดโดย SEAN และการยกเลิกสัญญาโดย กฟผ.

- (1) SEAN ไม่ชำระเงินในส่วนที่ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่ครบกำหนดชำระให้แก่ กฟผ.
- (2) SEAN เลิกกิจการหรือชำระบัญชี
- (3) SEAN ทำการโอนสิทธิประโยชน์ของตนเองในระบบของ SEAN หรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสิทธิต่างๆ ของตนตามสัญญาต่างๆ
- (4) SEAN มีหนี้สินล้นพ้นตัวโดยสมัครใจหรือถูกคำพิพากษาให้ล้มละลาย
- (5) การละทิ้งโครงการเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 45 วันขึ้นไป
- (6) ความพร้อมผลิตไฟฟ้าของเครื่อง (Machine Availability) ของ โรงไฟฟ้า (Facility) น้อยกว่า 3,200 ล้านหน่วยเป็นระยะเวลาสองปีดำเนินการติดต่อกัน
- (7) SEAN จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก โรงไฟฟ้า (Facility) ให้แก่บุคคลภายนอกเว้นแต่ได้อนุญาตไว้เป็นอย่างอื่นตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- (8) SEAN ไม่ดำเนินการหรือไม่ปฏิบัติตามพันธะหน้าที่อื่นใดตามสัญญาสัมปทาน โดยที่กรณีดังกล่าวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อร้ายแรงในสาระสำคัญ (Material Adverse Effect) ต่อ กฟผ.



#### 4. สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน (วงเงิน เอ)

##### 4.1 วันที่ทำสัญญา

26 พฤษภาคม 2549

##### 4.2 ผู้ให้กู้ยืม

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคาร ธนชาติ จำกัด(มหาชน)) และ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

##### 4.3 วงเงินให้กู้ยืม

15,003 ล้านบาท

##### 4.4 การชำระคืน

ผู้กู้ต้องชำระคืนเงินกู้วงเงิน เอ เป็นงวดๆ ตามตารางการชำระคืนเงิน (Repayment Schedule) ที่แนบท้ายสัญญาเงินกู้ยืม ในกรณีที่ยังมีเงินส่วนหนึ่งส่วนใดค้างชำระในวันที่ครบกำหนดชำระคืนงวดสุดท้าย (Final Maturity Date) ผู้กู้ต้องชำระเงินส่วนที่ค้างชำระดังกล่าวทั้งหมดในวันที่ครบกำหนดชำระคืนงวดสุดท้าย (Final Maturity Date) พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ

นอกจากนี้สัญญาเงินกู้ยืมได้กำหนดว่า หากมีเงินสดคงเหลือภายหลังการสำรองเงินในบัญชีสำรองต่างๆตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว ให้นำเงินสดส่วนร้อยละ 20 ของเงินสดคงเหลือดังกล่าวไปชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด(Mandatory Prepayment)

##### 4.5 อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย
ก่อน IOD	MLR* + 1%
หลัง IOD	MLR* + 0.5%
* อัตราดอกเบี้ย MLR หมายถึงอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของ ธนาคาร กรุงไทย, ธนาคาร นครหลวงไทย (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ธนาคาร ธนชาติ) และ ธนาคาร ทหารไทย	

#### 5. สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน(วงเงิน บี)

##### 5.1 วันที่ทำสัญญา

26 พฤษภาคม 2549

##### 5.2 ผู้ให้กู้ยืม

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคาร ธนชาติ จำกัด(มหาชน)) และ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

##### 5.3 วงเงิน

180 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ



#### 5.4 การชำระคืน

ผู้กู้ต้องชำระคืนเงินกู้วงเงิน ปี เป็นงวดๆ ตามตารางการชำระคืนเงินกู้(Repayment Schedule)ที่แนบท้ายสัญญาเงินกู้ยืม ในกรณีที่ยังมีเงินส่วนหนึ่งส่วนใดค้างชำระในวันที่ครบกำหนดชำระคืนเงินงวดสุดท้าย (Final Maturity Date) ผู้กู้ต้องชำระเงินส่วนที่ค้างชำระดังกล่าวทั้งหมดในวันที่ครบกำหนดชำระคืนเงินงวดสุดท้าย (Final Maturity Date) พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ

นอกจากนี้สัญญาเงินกู้ยืมได้กำหนดว่า หากมีเงินสดคงเหลือภายหลังการสำรองเงินในบัญชีสำรองต่างๆตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว ให้นำเงินสดส่วนร้อยละ 20 ของเงินสดคงเหลือดังกล่าวไปชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด(Mandatory Prepayment)

#### 5.5 อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย
ก่อน IOD	LIBOR* + 3%
หลัง IOD	LIBOR* + 2.5%
* หมายถึงอัตราดอกเบี้ย LIBOR 3 เดือน	

### 6. สัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2

#### 6.1 คู่สัญญา

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิสเซส จำกัด

#### 6.2 ระยะเวลาของสัญญา

Pre Operational Period เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 31 ตุลาคม 2553

Operational Period เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ไปจนครบอายุสัมปทาน

#### 6.3 ขอบเขตของสัญญา

- งานเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กังหันน้ำ ระบบควบคุมและอุปกรณ์ประกอบรวมถึง ตัวเชื่อม อาคารโรงไฟฟ้า อาคารและโครงสร้างทางชลศาสตร์ อ่างเก็บน้ำ โดยมีขอบเขตบำรุงรักษาตามวาระ ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี
- งานบำรุงรักษาอาคารที่ทำการ บ้านพัก บำรุงรักษาบริเวณในพื้นที่ของโครงการ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในบริเวณโครงการ
- งานจัดซื้อ จัดจ้าง บริหารงานพัสดุสำรองคลัง ตลอดจนงานรักษาความปลอดภัยในโครงการ

#### 6.4 ค่าบริการสัญญา

- Pre Operational Period เท่ากับ 951,000 บาทต่อเดือน
- Operational Period เท่ากับ 9,583,333 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไปค่าบริการดังกล่าว ให้ปรับขึ้นในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี และให้มีการเจรจาตกลงกันโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทุก 5 ปี หรือก่อนที่โครงการน้ำปากจะเริ่มดำเนินการ หรือกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ





## 7. สัญญาว่าจ้างบำรุงรักษาใหญ่ (Major Maintenance Agreement)

### 7.1 คู่สัญญา

บริษัทราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด เป็นคู่สัญญา

### 7.2 ระยะเวลาของสัญญา

อายุสัญญา 7 ปีนับจากวันที่ 3 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่ระบุในสัญญา

### 7.3 ขอบเขตของสัญญา

ประกอบด้วย

- งานทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและส่วนประกอบต่างๆ (Annual Test) ประจำปี
- งานตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำปี 2 ปี (Check up) โดยจะดำเนินการในปี 2555, 2557 และ 2559
- งานตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำปี 7 ปี (Partial Overhaul) โดยจะดำเนินการในปี 2561 ใช้เวลาดำเนินการ 60 วัน
- งานให้คำปรึกษาฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
- งานบำรุงรักษาชนิดมีการวางแผนล่วงหน้า และกรณีฉุกเฉิน (ซึ่งงานนี้จะไม่ผูกพันต่อบริษัท เพียงแต่กำหนดอัตราค่าบริการไว้ในสัญญา หากต้องการให้ตกลงเป็นคราวๆ ไป)

### 7.4 ค่าบริการตามสัญญา

- ค่าบริการสำหรับ Preventive Maintenance Service เท่ากับ 459,747,720 บาท แบ่งชำระเป็นรายเดือน โดยในปี 2556 จ่ายชำระเท่ากับ 60 ล้านบาท ในปีถัดไปจ่ายชำระเท่ากับ 5.15 ล้านบาทต่อเดือน และกำหนดให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
- สำหรับ Corrective Maintenance Service และ Additional Service จะมีการคำนวณค่าบริการแล้วแต่กรณี

## 8. สัญญาบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าของโครงการน้ำจิม 2

### 8.1 คู่สัญญา

รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นคู่สัญญา

### 8.2 ระยะเวลาของสัญญา

Pre Operational Phase : ระยะเวลา 3.5 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2553

Operational Phase : เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 จนครบอายุสัมปทาน

### 8.3 ขอบเขตของสัญญา

- งานปฏิบัติการควบคุมการจ่ายไฟ และบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้านานง โดยมีขอบเขตบำรุงรักษาตามวาระประจำเดือน ประจำวัน ประจำปี ซึ่งเป็นงานบำรุงรักษาย่อย
- งานบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้า 230,000 โวลต์ จากเขื่อนน้ำจิม 2 มายังสถานีไฟฟ้านานงระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร
- งานบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้า 500,000 โวลต์ จากสถานีไฟฟ้านานง มายังจุดซื้อขายไฟฟ้ากึ่งกลางแม่น้ำโขง ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร



#### 8.4 ค่าบริการตามสัญญา

Pre Operational Phase เท่ากับ 66,432.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

Operational Phase เท่ากับ 48,642 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

#### 9. สัญญามารุงรักษาใหญ่ (Major Maintenance) สถานีไฟฟ้าบาง และสายส่ง 500,000 โวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าบาง ถึงจุดซื้อขายไฟฟ้ากลางแม่น้ำโขง

##### 9.1 คู่สัญญา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

##### 9.2 ระยะเวลาของสัญญา

มีอายุสัญญา 5 ปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่ระบุในสัญญา

##### 9.3 ขอบเขตของสัญญา

ประกอบด้วย

- งานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าบาง (บำรุงรักษาใหญ่) ประจำปี
- งานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าบางประจำ 3 ปี
- งานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าบางประจำ 5 ปี
- งานตรวจสอบจุดร้อน (Thermo vision) บนสายส่งประจำ 3 ปี
- งานตรวจวัดความต้านทานของสายดินที่เสาไฟฟ้าประจำ 5 ปี
- งานตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้าและฐานรากทุก 5 ปี
- บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน (On call Emergency Service) กรณีมีเหตุขัดข้องที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

#### 9.4 ค่าบริการตามสัญญา

ค่าบริการรวมเท่ากับ 16,191,500 บาท ซึ่งแบ่งชำระเป็นระยะเวลา 5 ปีตามตารางที่กำหนดในสัญญา

#### บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”)

##### 1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

คู่สัญญา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ทำสัญญา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2552

การซื้อขายพลังงานไฟฟ้า

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและ กฟภ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (“VSPP”) สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายว่าด้วยการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย พ.ศ. 2549 สำหรับปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 10 เมกะวัตต์
- กฟภ. ตกลงซื้อและ BKC ตกลงขายพลังไฟฟ้าในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ โดยมีจุดรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่จุดติดตั้งที่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และ BKC สัญญาว่าจะขายไฟฟ้าให้ กฟภ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ตามหนังสือแจ้งขออนุญาตเลื่อนกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้ากับ ซึ่งได้รับจาก กฟภ. ลงวันที่ 2 มีนาคม 2555



การใช้และการสิ้นสุดของสัญญา	สัญญาจะมีผลบังคับใช้โดยมีระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และให้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการยุติสัญญา
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าในการซื้อขายไฟฟ้ากับ VSPP	อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าขายส่งให้ กฟภ. ของ BKC อยู่ที่ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลต์ ตามประกาศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่งเฉลี่ย (F <sub>c</sub> )
เงื่อนไขการชำระเงินค่าซื้อไฟฟ้า	ในกรณีที่ VSPP มีการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะจัดบันทึกหน่วยการขายไฟฟ้า (Credit) และคำนวณค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนและแจ้ง VSPP เพื่อจัดทำใบแจ้งหนี้ โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายสามารถแจ้งให้ VSPP ขอรับเงินจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือน หรือเมื่อจำนวนเงินค่าไฟฟ้าสะสมถึง 3,000 บาท ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าให้ VSPP ภายใน 30 วัน นับจากวันที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้รับใบแจ้งขอรับเงิน

ทั้งนี้ BKC ได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน ในอัตรา 8 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552

## 2. สัญญาจ้างดำเนินการและบำรุงรักษา

คู่สัญญา	Ensys Co., Ltd. (“Ensys”)
วันที่ทำสัญญา	19 มีนาคม 2555
อัตราค่าบริการต่อปี	3,200,000 บาท
อายุสัญญา	5 ปี
เงื่อนไขการชำระเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ โดยการโอนเงินหรือจ่ายเช็คทุกสิ้นเดือน</li> <li>● กรณีชำระเงินเกินกำหนดจะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี</li> </ul>
ขอบเขตงานการให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ให้การบำรุงรักษาแบบป้องกัน แบบแก้ไข แบบทั่วไปกับเครื่องจักร อุปกรณ์และระบบภายใน โครงการให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามระดับที่ได้รับประกันไว้ที่ร้อยละ 96</li> <li>● จัดเตรียมข้อมูลให้สามารถเข้าถึงผ่านระบบได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน</li> <li>● รักษาความปลอดภัยและตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน กรณีมีการแจ้งเตือน Ensys จะทำการแจ้งบริษัทรักษาความปลอดภัยก่อน เมื่อแน่ใจว่ามีเหตุเกิดขึ้นจริงจึงดำเนินการแจ้งตำรวจและ BKC ต่อไป</li> <li>● จัดทำรายงานสำหรับการดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี</li> </ul>

### 3. สัญญาขี้อายเงินจากสถาบันการเงิน

คู่สัญญา	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วงเงินกู้	702.75 ล้านบาท
วัตถุประสงค์	เพื่อลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
อัตราดอกเบี้ย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปีที่ 1-2 MLR - 2.00% ต่อปี</li> <li>• ปีที่ 3-5 MLR - 1.75% ต่อปี</li> <li>• ปีที่ 6-11 MLR - 1.50% ต่อปี</li> </ul>
ระยะเวลาเงินกู้	11 ปี
ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้	สิ้นสุดเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน <u>กรณีที่ 1</u> สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกถอนในวันที่ 30 กันยายน 2555 <u>กรณีที่ 2</u> วันที่โครงการเสร็จสมบูรณ์
การชำระคืนเงินต้น	<u>งวดที่ 1</u> เริ่มชำระเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน กรณีที่ 1 เมื่อครบ 3 เดือนหลังจากวันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ หรือ กรณีที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2555 <u>งวดที่ 2-40</u> เมื่อครบ 3 เดือนหลังจากวันที่ชำระเงินต้นงวดก่อน
เงื่อนไขระหว่างการกู้ยืม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ให้ดำรงอัตราส่วนทางการเงินความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่ต่ำกว่า 1.1 เท่าเป็นเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ และไม่ต่ำกว่า 1.2 เท่าตลอดอายุเงินกู้ที่เหลือ</li> <li>• ให้ดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ไม่เกินกว่า 3 เท่าตลอดอายุเงินกู้</li> <li>• มิให้ควักกิจการหรือได้มาซึ่งกิจการกับบุคคลอื่นเว้นแต่ผู้ให้กู้ยินยอม</li> <li>• มิให้ขาย เช่า โอน ทั้งหมดหรือบางส่วนของสินทรัพย์หรือรายได้ของโครงการ เว้นแต่เพื่อดำเนินการตามเอกสารรายการค้า เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เลิกใช้เป็นการดำเนินการธุรกิจตามปกติ โดยมูลค่าของสินทรัพย์นั้นไม่เกิน 10 ล้านบาทสำหรับแต่ละงวดระยะเวลาบัญชี</li> <li>• มิให้แก้ไขข้อกำหนดใดๆของสัญญาของโครงการ หรือมิให้เห็นชอบที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งภายใต้สัญญาของโครงการอันเป็นผลให้วันที่โครงการเสร็จสมบูรณ์ล่าช้าออกไป หรือมิให้เพิ่มราคาในสัญญามากกว่า 10 ล้านบาท หรือมิให้ยกเว้นสิทธิหรือเงื่อนไขใดๆภายใต้สัญญาของโครงการ</li> </ul>

### บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด

#### 1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

คู่สัญญา	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ทำสัญญา	วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
วันที่รับโอนสิทธิจาก	วันที่ 8 เมษายน 2553



## บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด

## การซื้อขายไฟฟ้า

- กฟผ. ตกลงซื้อและ BIC ตกลงขายพลังงานไฟฟ้าในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 90 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ โดยมีจุดรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่จุดติดตั้งที่ดินแปลงหมายเลข 24/6 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมราษฎร์ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ BIC สัญญาว่าจะขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556
- ตั้งแต่ปีที่ 2 – 24 กฟผ. จะรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก BIC ในปริมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาที่ผูกกับจำนวนชั่วโมงในรอบปีแล้วหักด้วยปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ BIC ไม่สามารถจ่ายให้ กฟผ. ได้ตามปริมาณและระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือ BIC หยุดการผลิตและจำหน่ายให้ กฟผ. และ/หรือ BIC เป็นผู้ขอลดการจำหน่ายให้ กฟผ. และ/หรือ การไฟฟ้า ไม่สามารถรับซื้อไฟฟ้าได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

## อายุของสัญญา

25 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า

## หลักค่าประกัน

- กรณีก่อนวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า ให้ยื่นหลักค่าประกันแก่ กฟผ. จำนวน 458.10 ล้านบาทก่อนวันลงนามสัญญาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ และ BIC จะได้รับหลักค่าประกันดังกล่าวคืนภายใน 15 วันทำการนับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า
- กรณีหลังวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า ให้ยื่นหลักค่าประกันแก่ กฟผ. จำนวน 207.18 ล้านบาทก่อนวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ และ BIC จะได้รับหลักค่าประกันดังกล่าวคืนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าในการ  
ซื้อขายไฟฟ้ากับ SPP

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

1. อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (EPt) = EP0 + [(GASt – GAS0)\*Heat Rate]  
โดย EP0 = 1.70 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง  
GAS0 = 209.5431 บาท/หนึ่งล้านบีทียู  
GASt = ราคาจำหน่ายก๊าซธรรมชาติของบมจ.ปตท.  
Heat Rate = อัตราการใช้ความร้อน(บีทียู/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
2. อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (CPt) = CP0[0.5(FXt /37)+0.5]  
โดย CP0 = 383.66 บาท/กิโลวัตต์/เดือน  
FXt = อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
3. อัตราค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (FSt) = FS0 \* (PESt / 10)  
โดย FS0 = 0.36 บาท/กิโลวัตต์-วัตต์  
PESt = ดัชนีที่ใช้วัดความสามารถในการใช้พลังงานปรมาณู

การเรียกเก็บเงินและการชำระ  
เงิน

ยื่นใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าให้ กฟผ. เดือนละครั้ง และจะได้รับชำระเงินภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับใบเรียกเก็บเงิน กรณีผิดนัดชำระจะคิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ค้างชำระเป็นรายวันในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของเงินกู้เบิกเกินบัญชีซึ่งประกาศโดย ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระเงิน บวก 2



นับตั้งแต่วันที่ผิคนัดเป็นต้น ไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่จะชำระ ให้แก่กันจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี

การเปลี่ยนแปลงปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา	<p><u>กรณีที่ 1</u> หาก BIC ไม่สามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ได้ตามปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา รวม 18 เดือนในรอบ 24 เดือนที่มาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน ทาง กฟผ. จะปรับลดปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาใหม่ให้เท่ากับปริมาณพลังไฟฟ้าเสมือนจริงที่ BIC ทำได้ในเดือนที่ 18</p> <p><u>กรณีที่ 2</u> หาก BIC ไม่สามารถจำหน่ายไฟฟ้าตามปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาให้ กฟผ. ได้ เนื่องจากนำไฟฟ้าไปจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สามหรือใช้เองเพิ่มขึ้น กฟผ. จะกำหนดปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาใหม่ ตามปริมาณพลังไฟฟ้าที่ BIC จำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ณ เดือนนั้น</p> <p><u>กรณีที่ 3</u> หาก BIC จำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. เป็นระยะเวลา มากกว่าครึ่งหนึ่งของอายุสัญญา และปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาลดลงอันมิใช่จากกรณีที่ 2 BIC สามารถขอลดปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาลงได้ไม่เกินร้อยละ 5 โดยแจ้งให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน</p>
---------------------------------------	---

ข้อปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา หากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงเกิดจากกรณีที่ 1 และ 2 BIC จะต้องคืนเงินค่าพลังไฟฟ้าในส่วนของปริมาณพลังไฟฟ้าที่ลดลงเท่ากับเงินค่าพลังไฟฟ้าที่ BIC ได้รับไปแล้วนับแต่วันที่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า หักด้วยเงินค่าพลังไฟฟ้าที่ BIC ควรจะได้รับ ซึ่งคิดตามสัดส่วนของจำนวนปีที่ BIC ได้จำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า จนถึงวันที่ กฟผ. ปรับลดปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญากับอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยเงินค่าพลังไฟฟ้าที่ BIC ต้องจ่ายคืนให้แก่ กฟผ. พร้อมทั้งดอกเบี้ยซึ่งจะเริ่มคิดตั้งแต่วันที่ BIC ได้รับเงินค่าพลังไฟฟ้าส่วนที่ต้องจ่ายคืนในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 12 เดือนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 ของเดือนที่ กฟผ. เรียกเก็บเงินดังกล่าว

## 2. สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

คู่สัญญา	บมจ. ปตท.
วันที่ทำสัญญา	18 มีนาคม 2554
วันเริ่มซื้อขายก๊าซ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อการทดสอบ ภายในระยะเวลา ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 โดยมีระยะเวลาซื้อก๊าซเพื่อการทดสอบไม่เกิน 6- 8 เดือน</li> <li>● เพื่อการค้า วันที่ 1 มิถุนายน 2556</li> </ul>
ปริมาณการซื้อขายก๊าซ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริมาณรับซื้อขั้นต่ำ 18.83 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และสูงสุดไม่เกิน 21.55 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน</li> <li>● ในแต่ละปีสัญญา BIC ต้องซื้อก๊าซจาก ปตท. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของปริมาณก๊าซที่ซื้อขาย</li> </ul>
คุณสมบัติก๊าซ	ระดับความดันก๊าซไม่ต่ำกว่า 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ณ จุดส่งมอบ
ราคาก๊าซ	ประกอบด้วยราคาเนื้อก๊าซและอัตราค่าผ่านท่อ



เงื่อนไขการชำระเงิน

อายุของสัญญา

ชำระภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นงวดการใช้ก๊าซของแต่ละเดือน

มีผลบังคับแบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลา ดังนี้

- ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันก่อนวันที่เริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า
- ระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า

### 3. สัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

BIC ได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งสาระสำคัญในสัญญา มีดังนี้

รายการ	ประเภทเงินกู้		
	Tranche A (สำหรับค่าใช้จ่ายโครงการ)	Tranche B (เงินทุนหมุนเวียน)	Tranche C (หนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้กู้)
วงเงินกู้	4,110 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น: KTB: 2,270 ล้านบาท KBANK: 1,840 ล้านบาท	120 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น: KTB: 60 ล้านบาท KBANK: 60 ล้านบาท	803.10 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น: KTB: 401.55 ล้านบาท KBANK: 401.55 ล้านบาท
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อซื้อที่ดินก่อสร้างโครงการ จำนวน 121 ล้านบาท</li> <li>- เพื่อลงทุนในโครงการ จำนวน 3,989 ล้านบาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท</li> <li>- เพื่อใช้เป็น short-term advance, overdraft, L/C, DLC, T/R, L/G ไม่เกิน 100 ล้านบาท</li> </ul>	เพื่อค้ำประกันในเรื่องต่อไปนี้ โครงการ,ปรับปรุงระบบไฟฟ้า,สัญญาการขายพลังไฟฟ้า,การประมูลโครงการเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม	<p><u>ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นับตั้งแต่เบิกใช้ครั้งแรก ถึง วันเริ่มดำเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 1-Month THBFIX + 2.5% ต่อปี</li> <li>- วันเริ่มดำเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ถึง สิ้นสุดสัญญาสนับสนุนทางการเงิน: 1-Month THBFIX + 2.3% ต่อปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Short-term advance: MOR - 1% ต่อปี</li> <li>- overdraft: MOR - 1% ต่อปี</li> <li>- L/C: 1/32% ต่อ 3 เดือน</li> <li>- DLC: 0.5% ต่อปี</li> <li>- T/R: MOR - 1% ต่อปี</li> <li>- L/G: 0.5% ต่อปี</li> </ul>	L/G: 0.5% ต่อปี





รายการ	ประเภทเงินกู้		
	Tranche A (สำหรับค่าใช้จ่ายโครงการ)	Tranche B (เงินทุนหมุนเวียน)	Tranche C (หนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้กู้)
	<p><u>ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นับตั้งแต่เบิกใช้ครั้งแรก ถึง วันเริ่มดำเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 6-Month Fixed Deposit + 3.0% ต่อปี</li> <li>- นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ถึง สิ้นสุดสัญญาสนับสนุนทางการเงิน: 6-Month Fixed Deposit + 2.75% ต่อปี</li> </ul>		
การชำระดอกเบี้ย	ชำระทุกเดือน		ไม่ระบุ
ระยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ย	งวดแรกเริ่มคำนวณดอกเบี้ยในวันแรกที่ได้มีการเบิกถอนเงินกู้และสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของเดือนซึ่งเริ่มคำนวณดอกเบี้ย และงวดถัดไปเริ่มคำนวณในวันสุดท้ายของงวดก่อนจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนปฏิทินถัดไป		ไม่ระบุ
ระยะเวลาเงินกู้	12 ปี 6 เดือน		25 ปี นับแต่วันเริ่มค้ำชื้อขายไฟฟ้า
ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้	<p>สิ้นสุดเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน</p> <p>กรณีที่ 1 สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกถอนภายหลัง 6 เดือน จากวันที่เริ่มการชื้อขายไฟฟ้า</p> <p>กรณีที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556</p>	สิ้นสุดก่อนวันเริ่มค้ำชื้อขายไฟฟ้า 3 เดือน	25 ปี นับแต่วันเริ่มค้ำชื้อขายไฟฟ้า



รายการ	ประเภทเงินกู้		
	Tranche A (สำหรับค่าใช้จ่ายโครงการ)	Tranche B (เงินทุนหมุนเวียน)	Tranche C (หนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้กู้)
การชำระคืนเงินต้น	เริ่มชำระงวดแรก ในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 และงวดถัดไปทุกครึ่งปี รวมทั้งหมด 26 งวด	ชำระคืนเงินต้นภายในระยะเวลา 31-90 วันนับแต่วันที่เบิกถอนเงินกู้	ไม่มี
เงื่อนไขระหว่างการกู้ยืม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1-3 ภายใน 60 วันและไตรมาสที่ 4 ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส และส่งงบการเงินงวดสิ้นสุดระยะเวลาบัญชีซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาบัญชีให้แก่ผู้ให้กู้</li> <li>- ให้ส่งรายงานการประเมินที่ดิน อาคารและเครื่องจักรซึ่งจัดทำโดยผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจาก กสท.และผู้ให้กู้ โดยทำการประเมินภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์และทุก 3 ปีถัดไปให้แก่ผู้ให้กู้</li> <li>- ผู้กู้จะทำสัญญาขายพลังไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ในนิคมอุตสาหกรรม โดยปริมาณขายต้องไม่น้อยกว่า 17.2 เมกะวัตต์ และปริมาณใช้จริงไม่น้อยกว่า 13.7 เมกะวัตต์ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2555</li> <li>- ผู้กู้จะทำสัญญาขายไอน้ำปริมาณไม่น้อยกว่า 10.5 ตันต่อชั่วโมงก่อนวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ 6 เดือน</li> <li>- ผู้กู้จะทำสัญญาบริการระยะยาวกับคู่สัญญาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้กู้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2555</li> <li>- ผู้กู้จะทำสัญญาเช่าเครื่องจักร/สัญญาอะไหล่กับคู่สัญญาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้กู้ภายใน 4 ปีหลังจากวันเริ่มการซื้อขาย</li> <li>- ผู้กู้จะจัดหาที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคก่อนวันเริ่มดำเนินการซื้อขาย 6 เดือนและตลอดไปจนกระทั่งผู้กู้ได้จ่ายคืนเงินกู้เต็มจำนวนแล้ว</li> <li>- ให้ดำรงอัตราส่วนทางการเงินหนี้สินระยะยาวต่อทุน ไม่เกินกว่า 3 เท่า จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557</li> <li>- ให้ดำรงอัตราส่วนทางการเงินความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่ต่ำกว่า 1.1 เท่า ภายหลังจากวันที่เริ่มดำเนินการซื้อขายแล้ว 12 เดือนและตลอดไป</li> <li>- มิให้ควบกิจการหรือได้มาซึ่งกิจการกับบุคคลอื่นเว้นแต่ผู้ให้กู้ยินยอม</li> <li>- มิให้ขาย เช่า โอน ทั้งหมดหรือบางส่วนของสินทรัพย์หรือรายได้ของโครงการ เว้นแต่เพื่อดำเนินการตามเอกสารรายการค้า เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เลิกใช้เป็นการดำเนินการธุรกิจตามปกติ โดยมูลค่าของสินทรัพย์นั้นไม่เกิน 10 ล้านบาทสำหรับแต่ละงวดระยะเวลาบัญชี</li> <li>- มิให้มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนซึ่งไม่ใช่การลงทุนในโครงการเกินกว่า 5 ล้านบาทต่อปี</li> </ul>		



รายการ	ประเภทเงินกู้		
	Tranche A (สำหรับค่าใช้จ่ายโครงการ)	Tranche B (เงินทุนหมุนเวียน)	Tranche C (หนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้กู้)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มิให้ทำสัญญาซึ่งมีนัยสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ และ/หรือ มิให้แก้ไขหรือยกเว้นข้อกำหนดของสัญญาหลักของโครงการอันเป็นผลให้วันที่โครงการเสร็จสมบูรณ์ล่าช้าออกไป หรือมิให้เพิ่มราคาในสัญญามากกว่า 10 ล้านบาทสำหรับการแก้ไขสัญญาแต่ละครั้งและรวมไม่เกิน 75 ล้านบาท</li> <li>- มิให้ลดทุนจดทะเบียนต่ำกว่าทุนจดทะเบียน ณ วันที่ลงนามในสัญญา</li> <li>- มิให้ชำระหนี้แก่ผู้ให้กู้ด้วยสิทธิอื่น เว้นแต่เงินในบัญชีของผู้กู้มีเกินกว่าวงเงินสำรองเพื่อชำระหนี้แก่ผู้ให้กู้</li> </ul>		
หลักประกัน	ที่ดินจำนวน 36 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรของโครงการ (จดทะเบียนค้ำประกันภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่เครื่องจักรเสร็จสมบูรณ์)		